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8 ปี บริษัท เขมรัชต์ รักษามาตรฐานการท�างาน เติบโตต่อเนื่อง

Talk with executive สนทนากับผู้บริหาร V2 Logistics ผู้เชี่ยวชาญการ
ขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทก๊าซธรรมชาติ 

สแกนเนยีสบิลอ้ P310 โมเดล Y 2023 จดัออปชนัเตม็ กับภาระกิจขนสง่
สินค้าขนมหวาน สตูล-กรุงเทพฯ

บริษัท ต้น-หนึ่ง เชี่ยวชาญงานขนส่งพืชไร่ เจ้าเดียวแห่งชลบุรี บริหาร
งานโดยคู่ชีวิตสามีภรรยา ท�างานอย่างพอดี และ พอเพียง

The Solution Logistics เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหาร
งานของผู้หญิงอย่างกัญรินทร์

ซีซี จักรกล ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
แถวหน้าของนครศรีธรรมราช

สนทนากับผู้บริหารหญิงรุ่นใหม่แวดวงรถบัสเช่าแห่ง แบล็คบูล 
เอ็นเตอร์ไพรส์

ติดตาม Asian Trucker (Thailand) เพิ่มเติมได้ที่
FB : Asian Trucker-Thailand

www.asiantrucker.co.th 
www.asiantrucker.com

Editor’s N
ote

ติดตาม Asian Trucker (Thailand) ได้ที่
www.asiantrucker.co.th
Facebook Asiantrucker - Thailand

สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร.08 1916 5161

ปีน้ีมาถึงไตรมาสสามของปีหลังจากได้รัฐบาลใหม่
แล้ว ภาพรวมของเศรษฐกิจในมุมมองของผู้ประกอบ
การขนส่งหลายรายท่ี Asian Trucker ได้มีโอกาส
สนทนาด้วยกล่าวไปในทิศทางคล้ายๆ กันว่า ไม่ค่อย
ดีนัก แต่ส�าหรับภาพรวมของการขนส่งก็ยังไปได้ 

จบไตรมาสสี่ปี 2023 นักวิเคราะห์การตลาด
เชื่อว่าประเทศไทยจะได้เรื่องของการท่องเที่ยวเข้า
มาช่วยท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้นได้ แต่สิ่งท่ียังเป็น
ความกังวลอยู่คือเรื่องของภัยแล้งท่ีจะเกิดข้ึนถัดจาก
น้ีไป ซึ่งจะมีผลต่อภาคเกษตร ท�าให้ปีหน้ายังคงมี
ความไม่แน่นอนสูง

ยอดการขายรถเพ่ือการพาณิชย์ในปีน้ีผ่าน
ไตรมาสสามมาแล้ว ดูเหมือนว่าจะขยับตัวได้ดี 
สะท้อนให้เห็นว่าภาคขนส่งยังมีการลงทุนอยู่ หลัง
จากหลายอย่างเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นจากภาวะโควิดท่ีหยุดน่ิง
ไปร่วมสองปี

ฉบับน้ี Asian Trucker คุยกับผู้ประกอบการ
หลายราย หลากหลายประเภทในแวดวงผู้ใช้รถเพ่ือ
การพาณิชย์ ซึ่งทุกคนมีการเติบโตท่ีดี แต่ทุกคนพูด
เป็นเสียงเดียวกันว่าต้องระมัดระวัง เพราะอะไรก็เกิด
ขึ้นได้เสมอ

ความไม่แน่นอนยังมีอยู่ 
ความไม่ประมาทในการดำาเนินกิจการเป็นสิ่งสำาคัญ
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เมื่อกิจการหลักที่เชียงใหม่ในนามของ เพชรอินทรี 
ทรานสปอร์ต เติบโตอย่างมั่นคง ด�าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้าบริษัท
นครหลวง คอนกรีต จ�ากัด มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ท�าให้
เมือ่พ้ืนทีก่รุงเทพฯ ตอนเหนอืมคีวามตอ้งการผูป้ระกอบการ
ขนส่งเข้ามาด�าเนินการจัดส่งสินค้าให้กับบริษัท นครหลวง 
คอนกรีต จ�ากัด น่ันคือท่ีมาซึ่งท�าให้คุณเชิดพงศ์ ขยับ
ขยายมาท�างานให้กับบริษัท นครหลวง คอนกรีต จ�ากัด 
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ตอนเหนือ โดยตั้งบริษัท เขมรัชต์ 
ทรานสปอร์ตขึ้น เพ่ือรับภารกิจที่ทางบริษัท นครหลวง 
คอนกรีต จ�ากัด ไว้วางใจมอบหมายให้ 

เพียงชั่วพริบตาเดียวบริษัท เขมรัชต์ ทรานสปอร์ต 
ก้าวขึ้นปีท่ีแปด ด้วยการท�างานที่ยังคงรักษามาตรฐานท่ี
เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพไว้ได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อต้นปีทาง

“ปัญหา คือเวทีสร้างปัญญา” คุณเชิดพงศ์ กิ่วแก้ว
กล่าว เมื่อเราตั้งคำาถามว่าแปดปีที่ผ่านมาสำาหรับการทำางาน

ของบริษัทเขมรัชต์มีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า

“เราเริ่มต้นก้าวแรกด้วยบริษัท เพชรอินทรี ได้รับโอกาสทำางานกับ
บริษัท นครหลวง คอนกรีต จำากัด เราถือว่าประสบความสำาเร็จแล้ว เพราะเรา

เชื่อมั่น ศรัทธาในบริษัท นครหลวง คอนกรีต จำากัด ความสำาเร็จในขั้นต่อมาคือ
การได้รับโอกาสอีกครั้งจากบริษัท นครหลวง คอนกรีต จำากัด เปิดบริษัท เขมรัชต์
ขึ้น เพื่อรับงานในพื้นที่กรุงเทพฯ โซนด้านเหนือ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้

รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง”

บริษัท เขมรัชต์ได้เติมรถมิกซ์เซอร์เข้าฟลีทอีก 16 คัน 
เพื่อรับมือกับงานที่เติบโตขึ้น

เราตั้งค�าถามถึงแนวทางในการบริหารงานการ
ท�างานส�าหรับบริษัท เขมรัชต์ คุณเชิดพงศ์กล่าวว่า 
สิ่งที่ส�าคัญคือความรับผิดชอบต่องานท่ีอยู่ตรงหน้า
ส�าคัญที่สุด “ท�าวันนี้ให้เต็มที่ ถ้าวันนี้ดี วันพรุ่งนี้ก็จะดี 
มาตรฐานการท�างานตอ้งรกัษาไว้ และพัฒนาใหเ้พ่ิมข้ึน”

การท�างานนั้นประกอบข้ึนด้วยผู้คนหลากหลาย 
ท�างานร่วมกันเป็นทีม ในฐานะผู้น�า ท�าอย่างไรในการ
สร้างทีมให้เป็นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ คุณเชิดพงศ์
กลา่วว่า “เราต้องท�าตวัเราใหเ้ปน็ตวัอย่าง เปน็แบบอย่าง
ให้ทีมงาน เราอยากให้ทีมปฏิบัติตัวอย่างไร เราก็ต้อง
ปฏบิตัติวัใหเ้ปน็ตวัอย่าง เพ่ือใหเ้ขาเหน็” ซึง่คณุเชดิพงศ์
กล่าวว่าในฐานะผู้น�าองค์กร สิ่งนี้ส�าคัญ
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การปฏิบัติงานนั้น ต้องสื่อสารกัน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกัน

ส�าหรับบริษัท เขมรัชต์ คุณเชิดพงศ์กล่าวว่า การ
สื่อสารระหว่างกันภายในทีมงานเป็นสิ่งจ�าเป็น ทีมงาน
ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสม�่าเสมอ เพราะ
การท�างานในแต่ละวันน้ันมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามาตลอดเวลา 
ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบการท�างานของรถมิกซ์เซอร์ที่ต้อง
ว่ิงขนส่งสินค้าให้ลูกค้ายังปลายทางนั้น มีจุดหมายใหม่ๆ
เกือบทุกวัน เพราะฉะน้ันเส้นทางการท�างานเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา การพูดคุยระหว่างทีมงานจึงส�าคัญ ทั้งการ
แจ้งรายละเอียดต่างๆ ของงาน รวมไปถึงเรื่องของปัญหา
ต่างๆ ที่พบเจอ เพ่ือท่ีทุกคนจะได้เข้าใจภาพรวมท้ังหมด
ร่วมกัน ตลอดแปดปีทีผ่่านมาสิง่นีไ้ด้รบัการจดัล�าดบัให้เป็น
สิง่ส�าคญัส�าหรบัการท�างานของบรษิทั เขมรชัต์ “ทกุคนต้อง
เปิดรับความคิด ไม่มีอีโก้ รับฟังซึ่งกันและกัน”

หน้าท่ีส�าคัญ ทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเอง รับ
ผดิชอบหน้าทีข่องตนเอง คณุเชดิพงศอ์ธิบายใหฟั้งว่า ค�าว่า 
“หน้าท่ี” มหีลายอย่าง เชน่ ตอนท�างานก็มหีนา้ทีใ่นงานทีท่�า 
กลบับา้นก็มหีน้าทีเ่ปน็หัวหนา้ครอบครวั อยู่ในหน้าทีไ่หนก็
ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่นั้นๆ ให้ดีที่สุด

ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด พรุ่งนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้
“เราเริ่มต้นก้าวแรกด้วยบริษัท เพชรอินทรี ได้รับ

โอกาสท�างานกับบริษัท นครหลวง คอนกรีต จ�ากัด เรา
ถือว่าประสบความส�าเร็จแล้ว เพราะเราเชื่อมั่น ศรัทธาใน
บริษัท นครหลวง คอนกรีต จ�ากัด ความส�าเร็จในขั้นต่อมา
คือการได้รับโอกาสอีกครั้งจากบริษัท นครหลวง คอนกรีต 
จ�ากัด เปิดบริษัท เขมรัชต์ขึ้น เพื่อรับงานในพื้นที่กรุงเทพฯ 
โซนด้านเหนือ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้รับความ
ไว้วางใจมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง”

คณุเชดิพงศก์ลา่วว่า ระหว่างบรษิทั เพชรอนิทร ีและ

บริษัท เขมรัชต์ กับบริษัท นครหลวง คอนกรีต จ�ากัด เป็น
ทั้งพันธมิตร กัลยาณมิตรต่อกัน “ระหว่างทีมงานของเรา
กับลูกค้า เรามีความเข้าใจต่อกัน เข้าใจหน้าท่ีของตัวเอง 
ไม่เอาเหตุผลมาเป็นข้ออ้างในการท�างาน” 

“กัลยาณมิตร คือ เรามีความผูกพันระหว่างองค์กร
ต่อกัน มากกว่าด้านพาณิชย์ เราท�างานคู่กันมายาวนาน 
เดินหน้าไปด้วยกัน”

“ระบบท่ีถูกสร้างข้ึนส�าหรับการท�างานระหว่างเรา
กับบริษัท นครหลวง คอนกรีต จ�ากัด ลงตัวเช่ือมโยงกัน
เป็นอย่างดี” คุณเชิดพงศ์กล่าวถึงการท�างานระหว่าง
ทั้งบริษัท เพชรอินทรี และ เขมรัชต์กับบริษัท นครหลวง 
คอนกรีต จ�ากัด “หน้าที่เราคืออะไร ท�าหน้าที่ของเราให้ดี
ที่สุด รักษามาตรฐานในการท�างานไว้ให้ได้และพัฒนาให้
ดีขึ้น ถ้าสามารถท�าได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังได้นั่นคือ
สิ่งที่ดีที่สุด”

เราถามคุณเชิดพงศ์ว่า ใช้เวลานานไหมในการสร้าง
ทีม “เราท�ามาทุกวันตั้งแต่เริ่มวันแรก และยังคงท�าทุกวัน
จนถึงปัจจุบันนี้ สื่อสารกัน พูดคุยกันในทีมอย่างสม�่าเสมอ 
ทมีงานอยู่กับเรา เสมอืนเป็นครอบครวัเดียวกนั ทกุคนเสมอ
ภาคกัน เป็นเพื่อนร่วมงานกัน ทุกคนไม่ใช่จะรอค�าสั่งอย่าง
เดียว สามารถเสนอความคิดแลกเปลี่ยนกันได้” ส่ิงเหล่า
นี้ท�าให้ทีมงานของบริษัท เขมรัขต์ รักษามาตรฐานในการ
ท�างานไว้ได้ สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าและดีขึ้นต่อเนื่อง

เราเอ่ยถามว่า เวลาครบช่วงเวลาส�าคัญของการ
ท�าธุรกิจ อาทิ เช่น สองปีหกปีแปดปี มองช่วงเวลาเหล่า
นี้อย่างไร “ทุกวันเหมือนวันครบรอบ เป็นวันส�าคัญทุกวัน 
แต่ในบางครั้งเราก็อาจจะท�าอะไรบ้าง ท�าอะไรสักอย่าง
เพ่ือระลึกถึง เช่นว่าวันน้ีแปดปีมานั่งสนทนากัน เป็นการ
ได้ทบทวนตัวเองบ้าง”

ถามว่าทุกวันน้ีสภาพแวดล้อมรอบตัวในการด�าเนิน
ธุรกิจเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ปัจจัยแวดล้อมมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจบ้างไหม คุณเชิดพงศ์ตอบว่า “อะไรที่มันไกลตัว 
เกินตัวเรา เราไม่ไปยุ่ง เรามีสมาธิกับเรื่องของเรา สิ่งต่างๆ 
นั้นบางเรื่อง มันไกลจากตัวเรา เราท�าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ที่อยู่ข้างหน้าเราให้ดี น่ันคือส่ิงที่ส�าคัญที่สุด หน้าที่เราคือ
รักษามาตรฐาน ท�าหน้าท่ีขนส่งสินค้าของเราให้ดี อย่าให้
ผิดพลาด”

ความส�าเร็จ ล้มเหลว ของแต่ละคนต่างกัน ส�าหรับ
ธุรกิจท่ีคุณเชิดพงศ์ดูแลบริหารจัดการอยู่ ท้ังบริษัท 
เพชรอนิทร ีบรษิทั เขมรชัต ์ท่ีด�าเนินการขนสง่สนิคา้ประเภท
ปูนส�าเร็จรูปให้กับลูกค้าคือบริษัท นครหลวง คอนกรีต 
จ�ากัด มาถูกทางท้ังสององค์กร สามารถรักษาคุณภาพ 
พัฒนาการท�างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งมอบงานบริการท่ี
ดีให้กับลูกค้า

“ความภูมิใจที่ท�างานส�าเร็จ หน้าที่ที่เราท�า เรา
ท�าได้ดี เราเปิดบริษัทหน้าที่ของเราคืออะไร เรารับงาน

เรามีหน้าที่ทำางานของเรา 
แต่ละคนมีพรสวรรค์ 
มีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน 
เมื่อลูกค้าเลือกเรา 
หน้าที่เราคือทำาให้ดีที่สุด 
ทำาให้เหนือกว่ามาตรฐาน
ที่เขาวางไว้”

จากลูกค้ามาแล้วหน้าที่ของเราคืออะไร ท�าหน้าที่น้ัน
ให้ได้ที่สุด”

คุณเชิดพงศ์กล่าว “ค�าว่าพอ เรามีตั้งแต่วันแรก
ที่ท�าธุรกิจแล้ว เราพอใจที่ได้ท�าธุรกิจ ได้ท�าหน้าที่ของ
เรา เราโชคดทีีไ่ด้รว่มงานกับบรษิทั นครหลวง คอนกรตี 
จ�ากัด”

ได้เรียนรู้อะไรจากคู่ค้า 
คุณเชิดพงศ์กล่าวว่า ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ทุกวันท่ีท�างานร่วมกันได้เรียนรู้ตลอดเวลาของการ
ท�าหน้าท่ี วันน้ีบริษัท เขมรัชต์เดินทางมาถึงปีท่ีแปด 
คุณภาพในการท�างานสามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้า
ได้ตามมาตรฐาน การเพ่ิมรถเพ่ือรองรับงานที่เพ่ิมขึ้น
ของลูกค้าในปีที่แปดจ�านวนอีกสิบหกคัน ย่อมสะท้อน
ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการท�างานเป็นอย่างไร

ธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทปูนส�าเร็จรูปท่ีต้อง
อาศัยเคร่ืองมือส�าคัญในการท�างานคือรถมิกเซอร์ 
เป็นอีกหน่ึงธุรกิจขนส่งส�าคัญ ท่ีท�าหน้าท่ีเชื่อมต่อ
ระหวา่งลกูคา้กับผูผ้ลติและจ�าหนา่ยสนิคา้ เมือ่กิจการ
ก่อสร้างเติบโต ธุรกิจขนส่งปูนส�าเร็จรูปก็เติบโตตาม 
แต่ไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการทุกรายจะสามารถเติบโตได้
อย่างต่อเน่ืองและมั่นคง เพราะวิธีคิด วิธีการท�างาน
ของแต่ละคนแตกต่างกันไป ผลงานเป็นสิ่งท่ีสะท้อน
ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการท�างาน และเป็น
ค�าตอบสุดท้ายที่ลูกค้าจะตัดสินใจ 

ค�าถามสุดท้ายท่ีเราเอ่ยถามคุณเชิดพงศ์คือ 
ท�าอย่างไรให้ธุรกิจส�าเร็จได้ อย่างที่สร้างทั้งสองบริษัท
คือบริษัท เพชรอินทรี และบริษัท เขมรัชต์ คุณเชิดพงศ์
กล่าวว่า “เราไม่กล้าแนะน�าใคร เรามีหน้าท่ีท�างาน
ของเรา แต่ละคนมีพรสวรรค์ มีความคิดเห็นไม่เหมือน
กัน เมื่อลูกค้าเลือกเรา หน้าที่เราคือท�าให้ดีที่สุด ท�าให้
เหนือกว่ามาตรฐานที่เขาวางไว้”
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V2
ภาระกิจขนส่งวัตถุอันตราย 

ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติเหลว 

เติมศักยภาพการทำางาน
ด้วย UD Trucks 39 คัน

 V2 Logistics ดำาเนินกิจการ
เกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย
ประเภทก๊าซ และก๊าซเหลว โดยมี
เส้นทางขนส่งครอบคุลมพื้นที่ทั่ว
ทั้งประเทศไทย จำานวนรถในฟลีทมีรถ
หัวลากจำานวนสองร้อยคัน ร่วมกับ
หางที่เป็นแท๊งค์พิเศษสำาหรับบรรจุ
ก๊าซเพื่อการขนส่งอีกจำานวนถึง 
500 หาง

ขนส่งวัตถุอันตราย
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ในวันที่บริษัท V2 Logistics Company  มารับมอบรถ UD 
Trucks ล็อตใหญ่จ�านวน 39 คัน ท่ีส�านักงานใหญ่ของ 
UD Trucks ประเทศไทยท่ีย่านบางนา เรามโีอกาสได้พูดคยุ
กับคุณธนกร วิทยะสิรินันท์ ผู้บริหารของบริษัทที่เดินทาง
มารับมอบรถทั้ง 39 คัน

V2 Logistics นับเป็นผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตราย
ประเภทก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในแถวหน้าของประเทศไทย มี
ความพร้อมในทกุด้านทีเ่ก่ียวข้องกับการขนส่งวัตถุอนัตราย
ประเภทก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว คุณธนกร
อธิบายให้ฟังว่า โดยปกติแล้วสถานีจ�าหน่ายก๊าซน้ันจะมี
อยู่สองลักษณะ คือหน่ึงสถานีที่ตั้งอยู่ตามแนวท่อ สถานี
ให้บริการประเภทน้ี ไม่มีความจ�าเป็นต้องเพ่ิงพาระบบ
ขนส่งด้วยรถ เพราะก๊าซจะถูกส่งมาตามแนวท่อ แต่
ท่ัวประเทศมีสถานีให้บริการจ�านวนมากท่ีไม่ได้อยู่ตาม
เส้นทางแนวท่อส่งก๊าซ สถานีประเภทน้ีต้องเพ่ิงพาระบบ
ขนส่งด้วยรถเพ่ือส่งก๊าซให้ และน่ันคอืธุรกิจที ่V2 Logistics 
เข้าไปเก่ียวข้องโดยตรง รบัหน้าทีเ่ป็นผูใ้ห้บรกิารจดัส่งก๊าซ
ให้กับสถานีให้บริการตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ธุรกิจของ V2 Logistics มิได้ด�าเนินการจัดส่งให้กับ
ลกูค้าเท่านัน้ ยังมกีารให้บรกิารกับบรษิทัในกลุม่ธุรกจิด้วย
ซึง่มสีถานีให้บรกิารจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาตเิช่นกัน เมือ่มอง
ภาพรวมของธุรกิจจะเห็นได้ว่าครบวงจร

การให้บริการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าท่ีว่าจ้างน้ัน 
ในลักษณะของการขนส่งวัตถุอันตราย การจัดจ้างจาก
บริษัทใหญ่ จะเป็นรูปแบบของการเข้าประมูลเพ่ือแข่งขัน
ในการได้สัญญาจ้าง ด้วยเหตุน้ีคุณธนกร กล่าวว่า V2 
Logistics จึงให้ความส�าคัญในการด�าเนินการท่ีมุ่งเน้น
ให้การท�างานการให้บริการในการจัดส่งสินค้าน้ัน มีท้ัง
คุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายท่ีลูกค้า
ก�าหนดไว้ 

ส่ิงส�าคัญในสายธุรกิจขนส่งสินค้าประเภทวัตถุ
อันตรายโดยเฉพาะกับสินค้าท่ีเป ็นประเภทก๊าซน้ัน

มีอันตรายสูงมากหากเกิดอุบัติเหตุ “ความปลอดภัย
ส�าคัญมากท่ีสุด” คุณธนกรกล่าว ในสายธุรกิจน้ีมีผู้เล่น 
หรอืผูป้ระกอบการเก่ียวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติจ�านวน
ไม่มากนัก ซึ่งทุกรายมีศักยภาพสูง หากเทียบกับการขนส่ง
ประเภทอื่นๆ ด้วยเหตุผลนี้ท�าให้ V2 Logistics ต้องพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ 

คุณธนกรกล่าวว่า V2 Logistics มีความเชี่ยวชาญ 
ในสายธุรกิจน้ี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลากร เครื่องไม้
เครื่องมอืในการท�างาน รวมทัง้ประสบการณ์ในการท�างาน

แวดวงการใช ้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศไทยเคยคกึคกัเป็นอย่างมาก ยุคหน่ึงรถยนต์หันมา
ใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติจ�านวนมาก รวมทั้งแวดวงรถเพือ่
การพาณิชย์ด้วยเช่นกัน ความคึกคักความต่อเนื่องย่อม
ต้องเก่ียวพันกับนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันตลาดหดตัว
ลงมากกว่าในช่วงที่ได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นจากภาค
รัฐ ท�าให้การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจนี้ค่อนข้างสูงพอสมควร
ในปัจจุบัน

“รถของเราเวลาท่ีว่ิงขนส่งสินค้า มีความแตกต่าง
จากวัตถุอันตรายประเภทอื่นๆ เพราะหนักไปหนักกลับ” 
ในประเด็นนี้ท�าให้ต้นทุนในเรื่องพลังงานท่ีใช้ในการขนส่ง
ค่อนข้างสูง สาเหตุส�าคัญคือน�้าหนักรถที่ใช้ในการขนส่ง
สินค้าประเภทน้ีมีน�้าหนักมาก โดยน�้าหนักของรถส่วน
ใหญ่อยู่ที่หางด้านหลังซึ่งเป็นแท๊งค์บรรจุก๊าซ ที่ต้องมีการ
ออกแบบพิเศษ ตวัแท๊งค์มคีวามหนาเพ่ือความปลอดภัยใน
การจดัเก็บก๊าซ (โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว) ถังประเภท
นี้ไม่มีผู้ผลิตในประเทศไทยสามารถท�าได้ ต้องน�าเข้าจาก
ต่างประเทศเข้ามา

V2 Logistics น�าเข้าถังจากต่างประเทศเพ่ือมาใช้
งาน เมื่อน�าถังเข้ามาแล้วสิ่งที่แตกต่างจากผู้ประกอบการ
รายอื่นคือ V2 มีขีดความสามารถในการประกอบชิ้นส่วน
ร่วมต่างๆ และตดิตัง้ตวัแท๊งค์เข้ากับแชสซย์ีในส่วนหาง โดย
ไม่ต้องจ้างคนอื่นท�า ด้วยเหตุน้ีไม่ว่าจะเป็นการประกอบ
รถใหม่ หรืองาน Service สามารถท�าได้ด้วยตัวเอง ท�าให้
สามารถ Uptime รถในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น�า้หนักตวัรถของ V2 หวัหางรวมแล้ว 50 ตัน น�า้หนัก
สินค้าท่ีบรรจุใส่มีน�้าหนักแค่ 4-5 ตันเท่านั้น ด้วยเหตุนี้
คุณธนกร กล่าวว่าเรทน�้ามันส�าหรับ V2 Logistics จึงไม่ใช่
เรื่องท่ีท�าได้ดีมากนัก แต่ทีมคนขับก็ใส่ใจที่จะรักษาเรื่อง
มาตรฐานเรทน�้ามัน

รถขนส่งวัตถุอนัตรายน้ัน เมือ่อยู่บนท้องถนนร่วมกับ
คนอื่น ความระมัดระวังในการขับขี่ต้องสูงมากเป็นพิเศษ 

V2
Logistics

คุณธนกร วิทยะสิรินันท์ 
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กฏหมายก�าหนดความเร็วไว้ที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
นโยบายของ V2 รถจะว่ิงต�า่กว่า 60 อยู่ท่ีห้าสบิกว่ากิโลเมตร
ต่อชั่วโมง

ใน เ รื่ อ งของการบริหารจัดการฟลีทรถให ้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไรนั้น คุณธนกร กล่าวว่า V2 
Logistics ให้ความส�าคัญทั้งเครื่องมือในการท�างาน และ
ทรพัยากรบคุคลซึง่คอืพนักงานขบัรถ ขอบข่ายทีร่ถของ V2 
Logistics ว่ิงมอียู่ทัว่ประเทศไทย ท�าให้มสี�านกังานกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ รถของ V2 ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอยู่
สม�่าเสมอตามตารางอย่างเคร่งครัด บ�ารุงรักษารถอย่าง
ดี เพ่ือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจาก
ในเรือ่งของความปลอดภยัแล้วยังท�าให้อายุการใช้งานของ
รถยาวนาน (ในเร่ืองของอายุการใช้งานรถนั้น TOR ของ
ผู้ว่าจ้างจะระบุอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่เกินกี่ปี) 

บุคคลากรคนขับรถของ V2 นอกจากเงนิเดอืนรวมกับ
ค่าเที่ยวแล้ว ยังมีเบี้ยพิเศษ ทั้งเรื่องของการขับขี่ปลอดภัย 
เบี้ยเสี่ยงอันตราย ซึ่งจัดสรรอย่างเหมาะสมให้กับคนขับ 
ทีมผู้บริหารมีการเดินทางเย่ียมเยียนสาขาต่างๆ ติดตาม
การท�างานของทีมคนขับ ให้ก�าลังใจ รับฟังปัญหาต่างๆ 
อยู่อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้การขับเคลื่อนการท�างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดสบิปีทีผ่่านมาในการท�างาน V2 Logistics เกบ็
ข้อมลูในการท�างานทกุๆ ด้านไว้ โดยเฉพาะในเรือ่งของการ
ใช้งานรถทุกคันที่ใช้ในการท�างาน ท�าให้ V2 Logistics มี
ความแม่นย�าในการใช้งานรถมาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกใช้
ในหลากหลายมิติ รวมถึงเมื่อต้องตัดสินใจเพิ่มรถเข้าฟลีท 
ข้อมูลจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าควรจะลงทุนกับอะไร

ลงทุนกับ UD Trucks 
“กับ UD Trucks จ�านวน 39 คันน้ี เราท�าการบ้านอย่าง
ละเอยีด” คณุธนกรกล่าว สิง่หนึง่ท่ีตรงกับความต้องการของ 
V2 Logistics คือความพร้อมเรื่องศูนย์บริการและอะไหล่ 
เพราะรถของ V2 เป็นรถใช้งานเชิงพาณิชย์ การ Uptime 
ของรถมีความส�าคัญมาก 

UD Trucks รอบนี้นับเป็นรถ UD Trucks ครั้งแรก
ส�าหรับ V2 ที่ผ่านมา V2 ใช้งาน Volvo Truck และแบรนด์
ญี่ปุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาด การท�าการบ้านก่อนลงทุนนั้น 
มองเห็นจุดเด่นท่ีเหมาะสมส�าหรับการใช้งานของ V2 คือ 
เร่ืองของความปลอดภัยและเทคโนโลยีของรถ เช่น ระบบ 
Gear auto เรือ่งของระบบเบรก คณุธนกร กล่าวว่าสิง่ต่างๆ 
เหล่านี้ท�าให้ UD Trucks มีความน่าสนใจ

กิจการของ V2 Logistics เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เร่ิมต้นจนผ่านมาถึงปัจจุบันสิบปีแล้ว เพราะมี
ระบบการท�างานที่ให้ความส�าคัญรอบด้านท้ังเทคโนโลยี 

เครือ่งมอืในการท�างาน ระบบ รวมทัง้คน ซึง่รวมการท�างาน
เป็นทีมเดียวกัน คุณธนกรกล่าวว่า V2 เชี่ยวชาญในส่ิง
ท่ีท�าอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะในเรื่องถังบรรจุก๊าซเพ่ือการ
ขนส่ง มีองค์ความรู้ที่เป็นของตนเอง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
บริหารเรื่องต้นทุนในการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
มกีารน�าเรือ่งของเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการท�างาน 
สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีท�าให้ V2 Logistics ยังคงสามารถเดนิหน้า
ในอุตสาหกรรมการขนส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างแข็งแกร่ง

V2 Logistics ให้ความสำาคัญ
ทั้งเครื่องมือในการทำางาน 

และทรพัยากรบคุคล ซึง่คอืพนกังานขบัรถ 
ขอบข่ายที่รถของ V2 Logistics วิ่งมีอยู่
ทั่วประเทศไทย ทำาให้มีสำานักงานกระจาย
อยู่ทั่วประเทศไทย รถของ V2 ได้รับการ

ตรวจสอบคุณภาพอยู่สมำ่าเสมอตาม
ตารางอย่างเคร่งครัด บำารุงรักษารถ
อย่างดี เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา นอกจากในเรื่องของความ

ปลอดภัยแล้วยังทำาให้อายุการใช้งานของ
รถยาวนาน

การทำาการบ้านก่อนลงทุนนั้น 
มองเห็นจุดเด่นที่เหมาะสมใน
รถ UD Trucks สำาหรับการ
ใช้งานของ V2 คือ เรื่องของ
ความปลอดภัยและเทคโนโลยี

ของรถ เช่นระบบ Gear 
auto เรื่องของระบบเบรก 

คุณธนกร กลาวว่าสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ทำาให้ UD Trucks มี

ความน่าสนใจ
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สแกนเนีย P310 สิบล้อ 
ของ บจก. พีแทป เบเกอรี่ 
แห่งจังหวัดสตูล
ภาระกิจนำาส่งสินค้า ขนมหวานไทย 
(กาละแม)

Scania    P310 

ไม่บ่อยครั้งที่เราจะเห็นรถสเปก
พิเศษของสแกนเนีย ที่แตกต่าง
ไปจากรถใช้งานในตลาดโดย
ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถหัวลาก 
ในตลาดรถสิบล้อมีใช้งานอยู่ไม่
มากนัก ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถ
สิบล้อพูดกันตามตรงมักจะเป็น
แฟนพนัธแ์ทต้วัจรงิ หรอืไมก่เ็ปน็
ผูใ้ชง้านทีต่อ้งการคณุภาพของ
รถอย่างจริงจัง เพราะรถสิบล้อ
นำาเขา้จากยโุรปเมือ่เจอเร่ืองของ
ภาษีนำาเข้าทำาให้ราคาแตกต่าง
มากจากรถแบรนด์ญี่ปุ่นที่มี
โรงงานผลิตในประเทศ

My Truck



ท
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ที่โดดเด่นอยู่เบื้องหน้าซึ่งชวนให้ต้องส่งเสียงเบาๆ เมื่อ
แรกพบกันว่า วาว! มันดูดีและน่าสนใจจริงๆ กับเจ้าสิบล้อ 
P310 ช่วงล่างระบบถุงลม ชุดล้อท้ังหมดเป็นอะลูมิเนียม 
ยกหางได้ ต่อตู้ทึบเป็นแบบปีกนก (Gull Wing) สีขาวทั้ง
คันสะท้อนแสงแดดสว่าง ภาระกิจของรถคันนี้ก็แตกต่าง
ไปจากที่ Asian Trucker คุ้นเคย งานหลักของมันคือขนส่ง
ขนมหวานไทย และวัตถุดิบส�าหรับท�าขนม โดยท่ีเจ้าของ
เป็นผู้ใช้งานเอง

เจ้าของสิบล้อคันนี้คือ ธนภณ สิริอรรถสุข เจ้าของ
และผู้บริหารบจก. พีแทป เบเกอรี่ ซึ่งด�าเนินกิจการผลิต
และจ�าหน่ายขนมหวานไทย กิจการท�าขนมนี้ด�าเนินมา
ตัง้แต่รุน่พ่อแม่ ซึง่ธนภณ หรอืตนู เข้ามาช่วยด�าเนนิการใน 
ปัจจุบัน โดยที่พ่อก็ยังท�าอยู่ (ร้านและโรงงานชื่อ บ้านนาย
ขนม) หลงัจากตนูเข้ามาช่วยงานท่ีบ้าน หลายอย่างก็ค่อยๆ 
ปรับเปลีย่นให้มปีระสทิธิภาพขึน้ โดยเฉพาะระบบการขนส่ง 
แต่ที่ยังคงเดิมคือเรื่องของคุณภาพสินค้าคือขนม โดยขนม
ของบ้านนายขนมเป็นสูตรที่สร้างสรรค์โดยพ่อแม่มาตั้งแต่
อดีตรสชาติเป็นเอกลักษณ์

ตลอดระยะเวลาท่ีผลติขนมมาตูนบอกว่าปรบัเปลีย่น
ขนมท่ีท�ามาหลายอย่าง จนปัจจุบันคงเหลือเฉพาะสินค้า
ที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดเพียงสองอย่างคือ
ขนมปังกระเทียมและกาละแม โดยมีกาละแมเป็นสินค้า
หลักที่ได้รับความนิยม จัดส่งหลายจังหวัดในภาคใต้ รวม
ทั้งส่งมายังกรุงเทพฯ ก่อนที่ลูกค้าที่รับไปจะกระจายสินค้า
ต่อไปอีกหลายจังหวัดทั้งในภาคกลาง อีสาน เหนือ 

กิจการของตูนในปัจจุบันเรียกได้ว่า ด�าเนินการ
ในรูปแบบของบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จน่ันคือเป็นผู้ผลิต 

จ�าหน่ายและจัดส่งให้ลูกค้าด้วยตัวเอง
แต่เดมินัน้ระบบขนส่งในยคุก่อนว่าจ้างผูจ้ดัส่งสนิค้า

มาจดัการให้ แต่ไม่สามารถควบคมุหลายอย่างได้ จงึเริม่ท�า
เอง เริ่มต้นกับรถกระบะก่อน โดยจ�านวนสินค้าที่ต้องการ
พ้ืนที่ในการใช้งานคือรถกระบะสามคัน หลังจากนั้นปรับ
มาเป็นรถหกล้อหนึ่งคัน เมื่อปรับมาเป็นรถหกล้อมีตูนและ
พ่อเป็นคนขับ โดยสลับกันในการท�างาน ต่อมาเมื่อหลาย
อย่างลงตัว ส�าหรับเรื่องของการขนส่งที่สามารถจบได้ด้วย
รถบรรทุกหนึ่งคัน ที่สามารถตอบโจทย์กับก�าลังการผลิต 
การขนส่งสนิค้าและวัตถุดบิได้ ตนูจงึเริม่มองรถทีต่อบโจทย์
การใช้งานของตัวเองอย่างแท้จริง

“เมือ่เราขบัเอง ด้วยเหตน้ีุเราต้องเลอืกรถท่ีขบัแล้วเรา
รู้สึกสบาย ปลอดภัยเป็นอันดับแรก”

รถท่ีตนูเลอืกคอื สแกนเนยี แรกเริม่น้ันสนิค้ามปีลาย
ทางการส่งอยู่ไม่ไกลมากเป็นเพียงพ้ืนท่ีจังหวัดในภาคใต้ 
ต่อมาขยับขยายมาจนถึงกรุงเทพฯ เมื่อปริมาณและระยะ
ทางไกลขึ้น วิธีคิดจึงเปลี่ยน ยุบรถเล็กสามคันมาเป็นหก
ล้อหน่ึงคัน สินค้าทั้งหมดใช้รถเพียงแค่หนึ่งคัน ตลาดเริ่ม
ตอบรับสินค้าดีขึ้นเรื่อยๆ จนต้องบริหารจัดการเรื่องรถ
ใหม่อีกครั้ง

ตูนรู ้ดีอยู ่แล้วว่าปริมาณสินค้าแต่ละเที่ยวนั้นมี
จ�านวนและปริมาณเท่าไหร่ ระยะทางวิ่ง จุดหมายปลาย
ทาง เมื่อมีรายละเอียดหลักครบจึงน�าส่ิงเหล่าน้ันเป็นข้อ
ก�าหนดในการท�ารถ ในใจน้ันมีประเด็นแรกที่ต้องการ
ชัดเจนที่สุด คือเรื่องของความสบายในการขับขี่เพราะเป็น
รถที่ต้องขับใช้งานเอง ตัวเลือกในใจคือรถสแกนเนีย

จึงเข้าไปที่เว็บไซต์ของสแกนเนีย โดยในเว็บไซด์
ของสแกนเนียผู้ใช้งานสามารถลองประกอบรถในแบบที่
ตวัเองชอบ เมือ่ได้สิง่ท่ีต้องการเรยีบร้อยก็ส่งแบบนัน้ให้กับ
สแกนเนียผ่านทางเว็บไซด์ได้เลย ซึ่งทางทีมงานสแกนเนีย
ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงจะน�ารายละเอยีดดงักล่าวไปปรบัให้เข้า
กับความต้องการทีแ่ท้จรงิของลกูค้าในการใช้งาน อะไรเกนิ
ความจ�าเป็นปรบัออก อะไรทีต้่องมเีพ่ือให้รถมปีระสทิธิภาพ
สงูสดุในการใช้งาน เพ่ือให้คุม้ค่ากับต้นทุนของลกูค้าสงูสดุ 
รวมทัง้รถสามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยมกีาร
พูดคุยกันอย่างละเอียดระหว่างตูน ทีมขาย ทีมวิศวกรของ
ทางสแกนเนีย เพ่ือเลือกรถและองค์ประกอบของรถให้ได้
ตรงกับความต้องการ และตรงกับการใช้งาน สดุท้ายเมือ่รถ
มาถึงมอืผูใ้ช้งานจงึตรงใจและเป็นสิง่ทีจ่ะตอบโจทย์การใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ข้อก�าหนดในการมองรายละเอียดของรถ ความ
สะดวกสบายในการขับขี่เป็นเรื่องแรกที่เราต้องการ อัตรา
น�้ามันเป็นเรื่องรอง เนื่องจากเราขับเอง เรื่องน�้ามันเรา

“เมื่อเราขับเอง ด้วยเหตุนี้
เราต้องเลือกรถที่ขับแล้ว
เรารู้สึกสบาย ปลอดภัย
เป็นอันดับแรก”
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ไม่ต้องกังวลมาก แต่สแกนเนียก็โดดเด่นเรื่องการประหยัด
เชื้อเพลิงอยู่แล้ว” ตูนกล่าว

เนื่องจากธุรกิจของตูนไม่ได้ใหญ่โต การลงมือท�า
ขนส่งเองจึงไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยาก ท่ีส�าคัญคือการขนส่ง
สินค้าด้วยตนเองท�าให้มีโอกาสได้เจอลูกค้า ในอดีตตอนที่
จ้างขนอื่นท�าขนส่ง การหารถมาวิ่งงานเป็นการหารถเที่ยว
กลับที่เป็นรถเปล่า ท�าให้ยากที่จะควบคุมเรื่องเวลาและ
เที่ยวรถได้เลย

กาละแมเป็นสนิค้าหลกัของบรษิทั ความโดดเด่นคอื
การใช้วัตถุดบิจรงิในการท�าขนมทัง้หมด เตม็ท่ีเรือ่งวตัถุดิบ 
ไม่ว่าราคาวัตถุดิบสดจะขึ้นราคาก็ยังใช้วัตถุดิบสด เช่น 
มะพร้าวใช้มะพร้าวสด ซึ่งแหล่งวัตถุดิบคือมะพร้าวจาก
ทับสะแก รถขาขึ้นเมื่อเสร็จภาระกิจส่งสินค้าแล้วขากลับก็
จะท�าหน้าท่ีขนมะพร้าวกลบัมาป้อนสูก่ระบวนการผลติด้วย

ตวัถังหรือตูด้้านหลงัตนูเลอืกให้เป็นแบบปีกนก เบือ้ง
ต้นเลยตูนบอกว่าเป็นความชอบ อยากให้รถไม่เหมือนใคร 
เท่ียวในการขนส่งสินค้าของตูนมากทม. สัปดาห์ละเที่ยว 
โดยสอดคล้องกับรอบวัตถุดิบในการผลิตพอดี ขากลับจึง
สามารถเตมิสนิค้าให้กับรถได้ด้วย ข้อดขีองการท�าขนส่งเอง
ส�าหรับคุณตูนเองอีกเรื่องคือ ความคล่องตัวในการบริหาร 
สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ทันเวลา ควมคุมต้นทุนได้ดี 

ข ้อดีของการเข้าไปลองประกอบรถในเว็บไซด์
คือ “เราสามารถเห็นรูปรถได้เลย เวลาเราเลือกชุดแต่ง” 
ตูนกล่าว “แรกๆ ตอนเข้าไปใช้โปรแกรมก็เริม่ลองเล่นดกู่อน 
สักพักเราก็ท�าได้ไม่ยุ่งยาก”

จะได้ เพราะฉะน้ันระหว่างลูกค้ากับเราต้องมีการวางแผน
สื่อสารกัน” เมื่อท�าขนส่งเอง ต้นทุนขนส่งถูกลงกว่าเดิม 
ท�าให้สามารถตัง้ราคาสนิค้าถูกลงได้ ท�าให้สามารถแข่งขนั
ได้ดข้ึีนในตลาด สัง่แล้วส่งสนิค้าให้ถงึมอื ขนมรวมค่าขนส่ง
ต่อชิ้นตกประมาณสามบาท ราคาถึงมือผู้บริโภคประมาณ
ห้าบาท ถ้าใช้คนอื่นขนส่งให้ ตูนบอกว่าไม่มีทางท�าราคา
สามบาทได้

ตอนท้ายของการสนทนา เราถามตนูว่าในสายธุรกิจ
ท�าขนม อะไรถือเป็นสิ่งท่ีส�าคัญส�าหรับผู ้ประกอบการ
เช่นตูน “คุณภาพตัวขนมส�าคัญมาก คุณภาพการบริการ
ลูกค้า ขนส่งตรงเวลาส�าคัญ”

การเซอร์วิสรถนัน้หากรอบตรงกับตอนรถอยูภ่าคใต้ก็
เขา้ทีศ่นูย์หาดใหญ่ซึ่งห่างจากบริษัทเพียงแค ่80 กโิลเมตร 
หากรอบรบับรกิารตรงกับช่วงท่ีรถวิง่ข้ึนมากทม. พอดก็ีเข้า
ที่ส�านักงานใหญ่ซึ่งสะดวกส�าหรับตูน

ส�าหรับรถสแกนเนียน้ัน แม้ว่าจะชื่นชอบแต่ตอนท่ี
ตัดสินใจว่าจะเป็นสแกนเนียก็ยังไม่เคยลองขับเลย เมื่อ
ตัดสินใจแล้วถึงได้มีโอกาสทดลองขับ ครั้งแรกที่ได้ลองขับ 
ประทับใจในความสบายในการขับข่ีมาก ซึ่งตรงกับความ
ต้องการที่อยากจะได้ตูนกล่าว

เมื่อสอบถามว่าธุรกิจที่ท�าอยู่นี้ วางแผนอย่างไร
บ้าง  ตูนตอบว่าไม่ได้วางแผนที่จะโตมาก ขนาดของธุรกิจ
ในปัจจุบันก�าลังดี สามารถดูแลได้ทั่วถึง ปัจจุบันตั้งแต่เข้า
มาท�างานให้ที่บ้านแบบเต็มตัว มาถึงที่ตั้งใจไว้แล้ว ตูนยัง
กล่าวว่าในธุรกิจขนมที่ท�าอยู่นี้มีการแข่งขันสูง ในส่วนของ
ตนูทีอ่ยู่ในกลุม่ผูผ้ลติทางภาคใต้สามารถอยู่ได้เพราะขนมที่
ท�ามคีวามโดดเด่นแตกต่างจากคนอืน่ มคีณุภาพ ท�าสนิค้า
ทีม่คีนท�าน้อย บรหิารต้นทุนได้ด ีเพราะท�าเองหมด สามารถ
ควบคุมได้ตั้งแต่จัดหาวัตถุดิบ ผลิต ขนส่ง

ขนส่งมาตอบโจทย์อะไร
“เมื่อท�าเองท�าให้การขนส่งตรงเวลา เราบริหารจัดการได้
ดี ลูกค้าทางกทม.ส่ังวันนี้ พรุ่งนี้เราขับขึ้นมาส่งเลย รถ
เป็นของเรา ขับเอง แต่ในความเป็นจริงระหว่างเรากับ
ลูกค้าก็ก�าหนดวันส่งแน่นอนอยู่แล้ว เพราะถ้าลูกค้า
ออร์เดอร์ช้า บางทีเราท�าไม่ทันตามก�าหนดท่ีลูกค้าอยาก

“เมื่อทำาเองทำาให้การขนส่ง
ตรงเวลา เราบริหารจัดการได้ดี 
ลูกค้าทางกทม.สั่งวันนี้ พรุ่งนี้เรา
ขับขึ้นมาส่งเลย รถเป็นของเรา
ขับเอง”
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ข้ามันลูกทุ่งข้านอนมุ้งสี่สาย 
ผูกด้วยเชือกจูงควาย 
เอนกายแล้วสิ้นลำาเค็ญ 
ไม่ต้องสนใจมาดัดนิสัยข้าหรอกบานเย็น...

ต้น-หนึ่งต้น-หนึ่ง
เมื่อได้พูดคุยกับคุณต้น ชาญฤทัย ชูพงศ์ธเนศ 
ผู้บริหารแห่ง ต้น-หนึ่ง ขนส่ง จำากัด เล่าให้ฟัง
เกี่ยวกับรถสิบล้อสแกนเนียคันใหม่ เรารู้สึกว่า 
ถ้าเปิดเพลง ข้ามันลูกทุ่ง คลอไปเบาๆ ด้วย จะ
ได้บรรยากาศดีมาก

ก�าลังรถหลักของบริษัทเป็นรถบรรทุกสิบล้อคอก พ่วง
แม่ลูก เกือบทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ญ่ีปุ่น แต่ใน
ฟลทีมรีถแบรนดยุ์โรปอยู่ดว้ย น่ันคอืสแกนเนีย มท้ัีงรถมอืสอง
และออกป้ายแดงใหม่สองคันใช้งานมาสามปีแล้ว ผลงาน
ผลลัพธ์จากรถสแกนเนียนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าประทับใจ โดย
เฉพาะกับคนขับ เมื่อต้องเดินทางไกล ลดความเหน่ือยล้า 
ได้ความสะดวกสบาย เหนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัย เมื่อ
รถดีเวลาจะต้องเพ่ิมก�าลังรถในการขับเคลื่อนธุรกิจไม่น่า
แปลกใจที่จะนึกถึงสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานและการลงทุน 
เมื่อต้นเดือนกันยายนท่ีผ่านมา บ.ต้น-หนึ่งฯ เพ่ิงรับมอบ
สแกนเนียสิบล้อคันล่าสุดเข้าประจ�าการ โดยตกแต่งในแบบ
ที่คุณต้นบอกว่า เป็นรถแนวชลบุรีด้ังเดิมท่ีคุณต้นเห็นและ
ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆ

ขนส่งเกษตร
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คุณต้นผูกพันกับรถมาต้ังแต่เล็ก เพราะครอบครัว
ท�ากิจการเกี่ยวกับรถบรรทุกมาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นพ่อ มาจนถึง
รุ่นคุณต้น “เราดูแล้วปัจจุบันในชลบุรี มันไม่มีใครท�ารถ
แบบนีน้ะ” ความหมายของคณุต้นคอืไม่มใีครแต่งรถสบิล้อ
ในสไตล์ท่ีเป็นแบบพิมพ์นิยมของชลบุรีด้ังเดิมที่เคยเป็นที่
นิยมในอดีต โดดเฉพาะสีสันน�้าเงินแดง “จะท�าท้ังทีเราก็
เต็มที่ไปเลย ท�าในแบบที่เราชอบ ผมเรียกของผมแบบน้ี
นะ สไตล์ชลบุรี”

เลือกซื้อรถดี เพราะใส่ใจในการท�างาน เข้าใจใน
ความเหนื่อยล้าของลูกน้องในการท�างาน นี่คือสิ่งที่คุณต้น
บอกกับเรา “รถคนันี ้จะว่าไปเราเรยีกมนัว่าเขยฝรัง่ก็ได้นะ” 
คุณต้นกล่าวพร้อมรอยยิ้ม

เริ่มทำารถตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น 
คุณต้นย้อนอดีตเล่าให้ฟังว่าชอบรถบรรทุกสิบล้อ

มาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะสิบล้อคอก ชลบุรีสมัยที่คุณต้นยัง
เป็นเด็กนั้นมีรถบรรทุกแบบนี้เยอะ ก๋งและพ่อก็มีรถสิบล้อ
ใช้อยู่ในกิจการของครอบครัวใช้ว่ิงพืชไร่ เป็นความผูกพัน
ความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก เหมือนเห็นเส้นทางชีวิตเลยว่า
ต้องอยู่กับธุรกิจท�ารถบรรทุกรับจ้าง

“วิ่งพืชไร่ ผมรู้สึกว่า รถมันสวย มันเป็นสิ่งที่เราชอบ” 
ความคิดเช่นนั้นท�าให้ตั้งแต่แรกเริ่มจึงอยู่กับการท�ารถเพื่อ
มารับจ้างวิ่งพืชไร่มาโดยตลอด ค่อยๆ สร้างกิจการจากรถ
ไม่กีค่นั เพ่ิมมาเรือ่ยๆ จนเมือ่มาจดทะเบยีนบรษิทัท�าธุรกิจ
จริงจัง รถเคยขยับจ�านวนสูงสุดไปถึงร่วมห้าสิบคัน

แน่นอนว่าเป็นธรรมดา มีบางช่วงท่ีการเดินทางไม่
ราบเรียบนัก หลังจากรับงานแบบยังไม่ได้จัดตั้งบริษัทเป็น
เรือ่งเป็นราว จนเมือ่ตดัสนิใจจะเดนิหน้าเตม็ตวั และเริม่ต้น
ขนส่งพืชไร่ข้ามแดน จงึจดทะเบยีนบรษิทั เพ่ือรบัมอืกับการ
เติบโตจึงมกีารเพ่ิมรถ ช่วงทีร่ฐับาลไทยมโีครงการจ�าน�าข้าว 
ท�าให้เกิดปัญหามกีารน�าข้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามา
สวมสทิธิ ์มผีูเ้ล่นเข้ามาเพ่ิมในหมวดขนส่งสนิค้าเกษตรข้าม
แดน เกิดการตดัราคา ท�าให้ช่วงน้ันถือเป็นช่วงท่ีคณุต้นและ
คุณหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหา แต่ปัญหาเป็นเสมือนต�ารา
เล่มส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตได้เรียนรู้หลายอย่าง

คุณต้นบอกว่าการข้ามไปท�ากิจการท่ีลาวเพ่ือรับซื้อ
ผลผลิตเกษตรข้ามกลับมาฝั่งไทย รวมท้ังมีสินค้าเกษตร
จากฝั่งไทยข้ามกลับไปส่งโรงงานในฝั่งลาว เกิดข้ึนจากมี
ผู้ใหญ่ที่เคารพชักชวนให้ลองไปศึกษาท�าดู เพราะเห็นว่า
มีช่องทาง เมื่อข้ามไปดูก็พบว่าน่าจะท�าได้จึงทดลองท�าดู 
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนับได้ว่าทุกวันนี้งานว่ิงข้ามแดนเป็น
งานหลกัในธุรกิจของคุณต้นกับคณุหนึง่ทีไ่ปได้ด ีมผีลผลติ
เกษตรหลายรายการ ท้ังท่ีเป็นของบรษิทัต้น-หนึง่เอง และที่
รับจ้างวิ่งให้กับคนอื่น

“คุณภาพในการทำางาน
ให้ลูกค้าสำาคัญมาก ต้อง
ดูแลสินค้าของลูกค้าให้
ดีที่สุด ทุกวันนี้รถวิ่งอยู่
บนถนนมีชื่อบริษัทติดอยู่ 
ทำาอะไรไม่ดี มีรูปไปอยู่บน
โซเชี่ยลเต็มไปหมด ต้อง
ระมัดระวัง” คุณต้นเตือน
ลูกน้องในเรื่องนี้เสมอ 
มาตรฐานของบริษัทต้อง
รักษาไว้ “ลูกค้าเขาให้งาน
เรามาแล้ว เราต้องทำา
หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด 
เมื่อเราทำาได้ดี ต่อไป 
มีงานเขาก็เรียกใช้เราอีก”
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สองแรงแข็งขัน เป็นทั้งคู่ชีวิต เป็นทั้งเพื่อน
เมือ่ถามว่าท�างานร่วมกันยังไง ระหว่างคณุต้น

และคณุพรนภา รตันกุ๊ หรอืคณุหน่ึงในการขับเคลือ่น
ธุรกิจของทั้งคู่ คุณต้นกล่าวว่าไม่มีอะไรพิเศษ เป็น
สามภีรรยากัน บางอารมณ์ก็เป็นเหมอืนเพ่ือนกัน ไป
ไหนมาไหนด้วยกันตลอด คุยกันทุกเร่ือง สื่อสารกัน
เสมอ หน้าทีค่ยุกับลกูน้อง (คนขบัรถ ช่าง) เป็นหน้าท่ี
ของคุณต้น ดูแลเรื่องรถทั้งหมดที่มีอยู่ ส่วนคุณหนึ่ง
ดูแลเรื่องเอกสาร งานหลังบ้าน บัญชี รายรับราย
จ่ายของบริษัท รถทุกคันของบริษัทจะเห็นสติ๊กเกอร์
ทีเ่ขยีนไว้เด่นชดัว่า ขวญัใจซ้อหนึง่ คุณต้นพูดพร้อม
หวัเราะว่า “เขาดเูรือ่งเงนินะ เก็บทกุบาททุกสตางค์” 

ตัง้แต่เริม่ธุรกิจ หรอืตัง้แต่เริม่ท�ารถมา รบัจ้าง
ขนส่งสินค้าประเภทสินค้าเกษตรเป็นหลักเพียง
อย่างเดียวเท่าน้ัน จนกระท่ังปัจจุบันนอกจากขนส่ง
ภายในประเทศแล้วยังมีสินค้าเกษตรข้ามแดนด้วย 
โดยเฉพาะสินค้าเกษตรข้ามแดนน้ันถือเป็นงาน
หลักเลยก็ว่าได้

คุณต้นบอกว่างานของบริษัทต้น-หนึ่งน้ันจะ
หนักอยู่เก้าเดอืน และจะมช่ีวงงานน้อยอยู่สามเดอืน
คือในช่วงฤดูฝน ที่ผลผลิตทางการเกษตรจะมีน้อย 
แต่ช่วงเวลาท่ีผลผลิตทางการเกษตรออกน้ันรถว่ิง
งานกันหนักมาก เพราะส่วนใหญ่รถเป็นการวิง่ระยะ
ไกลเกือบทั้งฟลีท

ในส่วนของงานว่ิงสินค้าเกษตรข้ามแดนของ
บรษิทัต้น-หนึง่ คณุต้นเล่าให้ฟังว่า บรษิทัโชคดทีีเ่ริม่
ต้นก่อนขึ้นอื่น เข้าไปในช่วงเวลาที่ยังมีคนเข้าไปท�า
ไม่มาก บรษิทัสามารถยืนในสายนีไ้ด้ค่อนข้างมัน่คง 
ในจังหวะที่เริ่มมีผู้เล่นเข้ามาท�ามาก 

ธุรกิจทุกวันน้ีที่ท�าอยู ่ ไม ่มีอะไรซับซ ้อน 
คุณหนึ่งอธิบายให้ฟัง ถ้าบริหารให้รถพร้อม คนขับ
พร้อม อื่นๆ ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ด้วยเหตุนี้ทีมคนขับ
จึงอยู่ในความดูแลของหัวเรือใหญ่เพียงคนเดียว 
ฟังคนๆ เดียวนั่นคือคุณต้น คุณต้นอธิบายให้ฟัง
ว่า ส�าหรับคนขับรถน้ันสื่อสารพูดคุยกันตรงไปตรง
มา บริษัทอยู่ได้คนขับอยู่ได้ เพราะฉะนั้นทุกคนต้อง
ช่วยกันในการท�างาน คนขับนอกจากมีหน้าท่ีขับรถ
แล้ว ก็ต้องดูแลรถท่ีตัวเองขับ ไม่ใช่ขับอย่างเดียว
โดยไม่สนใจอะไรอย่างอืน่เลย รถต้องสะอาดภายใน
ห้องโดยสารต้องดูแลให้ดี รถก่อนออกไปว่ิงงาน
ต้องล้างให้สะอาด “คนขับอยู่กับรถเหมือนบ้าน จะ
สกปรกไม่ได้ ผมไม่ชอบ รถสกปรกนีผ่มรบัไม่ได้เลย” 
คุณต้นกล่าว นอกจากเรื่องความสะอาดแล้ว คนขับ
ต้องมคีวามเข้าใจเร่ืองพ้ืนฐานการดแูลบ�ารงุรกัษารถ 

เช่น ตรวจเชค็น�า้มนัเครือ่ง ลมยาง เบรก คลชั คนขบัรถ 
เมื่อรักษาเรทน�้ามันตามที่บริษัทก�าหนดได้ ดูแลรถดี 
ทุกคนก็จะได้เบี้ยพิเศษ 

ส�าหรบัรถสแกนเนียน้ันปัจจบุนับรษิทัต้น-หน่ึง
ครอบครองอยู่ในฟลีทประกอบด้วยรถป้ายแดงท่ีซื้อ
มาเมื่อสามปีก่อนสองคัน จัดหามือสองเพ่ิมมาอีก
สองคัน รวมท้ังมีหัวลากมือสองอีกหนึ่งคันใช้ในงาน
ขนส่งไม้ยูคา และล่าสุดสิบล้อป้ายแดงคันล่าสุดที่
เพ่ิงรับมอบเข้าฟลีทอีกหน่ึงคัน ซึ่งคุณต้นกล่าวว่า
รถสแกนเนียมีประสิทธิภาพท่ีดีส�าหรับการท�างาน 
คนขับที่ประจ�ารถสแกนเนียเห็นได้ชัดเจน เรื่อง
ความเหนื่อยล้าในการท�างานมีน้อย ความปลอดภัย
ศักยภาพของรถ

รถสิบล้อสแกนเนียคันใหม่ล่าสุด ต่อตัวถัง
ในรูปแบบท่ีคุณต้นเรียกว่า “รถสไตล์บ้านผม” น่ัน
คือรถบรรทุกคอกในรูปแบบของอู่ย่านชลบุรี โดย
เฉพาะสีน�้าเงินแดง ท่ีคุณต้นบอกว่าตอนเป็นเด็ก
นั้นเห็นเยอะมาก จนเป็นภาพจ�าของตัวเอง เป็น
รูปแบบที่ชอบที่สุด ตั้งใจอยากท�ามานานแล้ว พอได้
สแกนเนียคันนี้มาเลยท�า อยากให้โดดเด่นไม่เหมือน
ใคร 

ทุกวันนี้บริษัทต้น-หนึ่งเลยเป้าที่ตั้งไว้มาไกล
มากแล้ว “ตอนนีเ้ราท�าแบบพอด ีพอด ีไม่เหน่ือยมาก 
ไม่เครียด” คุณต้นกล่าว “ซื้อรถเยอะก็ซื้อได้ เพราะ
ผมชอบรถ แต่ซือ้มาแล้วเราก็ต้องหางานให้รถ ก็ต้อง
เหนื่อยอีก วุ่นวายอีก ตอนนี้สามสิบคันพอแล้วก�าลัง
ดี” คุณต้นและคุณหนึ่งพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า 
ส�าหรบับรษิทัต้น-หน่ึงน้ัน ท�างานรดักุมประมาณหนึง่ 
บรษิทัอืน่ บรษิทัใหญ่ๆ เขามคีวามรดักุมกว่ามาก ทกุ
วันนี้เมื่อเทคโนโลยีพัฒนา ท�าให้การท�างานสะดวก 
ในการตดิตามดคูวามเรยีบร้อยในการท�างานของทมี 
รถว่ิงถึงจดุรบัสนิค้าแล้วถ่ายรปูรายงาน เอาสนิค้าขึน้
เรยีบร้อย คลมุผ้าใบเสรจ็ตามทีล่กูค้าก�าหนดถ่ายรปู
ส่ง รถวิ่งถึงจุดหมายถ่ายรูปรายงาน ลงสินค้าเสร็จ
ถ่ายรูปรายงาน รวมท้ังเวลาเติมน�้ามัน ท�าให้บริษัท
สามารถรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น สามารถควบคุมการท�างาน
ประสิทธิภาพของการท�างานได้ เกิดปัญหาอะไรขึ้น
จะได้ช่วยกันแก้ไข

วันน้ีส�าหรับคุณต้นและคุณหนึ่งคือ ช่วยกัน
รักษาความพอดีนี้ไว้ คุณหน่ึงกล่าวว่า “จริงๆ แล้ว
ปีนี้เศรษฐกิจไม่ได้ดีมาก แต่เราก็ยังพอไปได้ เพราะ
ฉะนั้นแล้วเราต้องมีความระมัดระวัง ไม่ท�าอะไร
เกินตัว” 

คุณต้นกล่าวว่าหลักแล้วบทบาทของบริษัท

ต้น-หน่ึงคือให้บริการรถรับจ้างขนส่ง แม้ว่าจะมีงานว่ิง
สนิค้าท่ีเป็นของตวัเองแต่ก็ไม่ใช่งานหลกั เพราะฉะนัน้แล้ว
คุณภาพในการท�างานให้ลูกค้าส�าคัญมาก ต้องดูแลสินค้า
ของลูกค้าให้ดีที่สุด ทุกวันนี้รถวิ่งอยู่บนถนนมีชื่อบริษัทติด
อยู่ ท�าอะไรไม่ดี มีรูปไปอยู่บนโซเชี่ยลเต็มไปหมด ต้อง
ระมัดระวัง คุณต้นเตือนลูกน้องในเรื่องนี้เสมอ มาตรฐาน
ของบริษัทต้องรักษาไว้ “ลูกค้าเขาให้งานเรามาแล้ว เรา
ต้องท�าหน้าที่ของเราให้ดีท่ีสุด เมื่อเราท�าได้ดี ต่อไปมีงาน
เขาก็เรียกใช้เราอีก” 
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คณุสเุทพ อยู่ยรรยง (Project Manager) ของ CC.JAKKOL (หจก.ซซี ีจกัรกล
และก่อสร้าง) กว่าวกับ Asian Trucker ว่า เครื่องมือในการท�างานนั้นส�าคัญ เรา
เลือกใช้เครื่องมือที่ดี มีคุณภาพ เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท เพื่อท�าให้ระบบ
การท�างานของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วงต้นปี Asian Trucker มีโอกาสได้สนทนากับคุณสุเทพ อยู่ยรรยงครั้งนั้น
คุณสุเทพ สละเวลาจากการงานมาเล่าเรื่องราวของซีซี จักรกลให้ฟัง

กลางเดอืนกรกฏาคมท่ีผา่นมา CC. JAKKOL (หจก.ซซี ีจกัรกลและก่อสรา้ง) 
เตมิเครือ่งมอืการท�างานใหมอ่กีรอบ เปน็รถบรรทกุสบิลอ้ UD Quester โฉม 2022 
ที่มีขีดความสามารถพร้อมลุยงานหนัก ต่อกระบะดัมพ์โดยพนัส (รูปแบบของตัว
กระบะท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่า CC.JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกลและ
ก่อสร้าง) และพนัสเพ่ือให้ได้ตามความต้องการในการใช้งานของ CC.JAKKOL 
(หจก.ซซี ีจกัรกลและก่อสรา้ง) ใชเ้สาดมัพ์แบบเสาอากาศของ Hyva ตามแบบฉบบั
ของ CC. JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง) นั่นคือเลือกใช้งานอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพมีมาตรฐานสูง ผ่านการพิสูจน์มาแล้วจากการใช้งานว่าดีจริง

เป็นอีกคร้ังท่ีได้สนทนากับคุณสุเทพ ในบรรยากาศสบายๆ หลังจากจบ
งานรับมอบรถจากทางอันดามัน วอยเอเจอร์ ทรัคส์ ตัวแทนจ�าหน่าย ศูนย์บริการ
รถบรรทุกยูดี ทรัคส์ วอลโว่ ทรัคส์ (สาขาทุ่งสง) เสร็จสิ้น เป็นงานส่งมอบรถมี
บรรยากาศที่ Asian Trucker ไม่คุ้นเคย เพราะบางจังหวะคล้ายกับว่าลูกค้าจะ
ท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นคนขายรถมากกว่ามารับรถ งานส่งมอบรถวันนั้นคุณสุเทพ 
ชักชวนเพื่อนฝูง พี่น้องในแวดวงงานก่อสร้างของนครศรีธรรมราชมาร่วมงานด้วย 
เปดิโอกาสให้ทางอนัดามนั วอยเอเจอร ์ทรคัส ์และทีมงานยูด ีทรคัสจ์ากสว่นกลาง
ได้มีโอกาสพบปะลูกค้า รวมทั้งแนะน�าสินค้า บริการของยูดี ทรัคส์สู่ลูกค้า

ในงานคณุสเุทพ กลา่วกับทุกคนว่าไมนั่บเรือ่งคณุภาพรถ สิง่ท่ีตดัสนิใจซือ้รถ 
ค�าถามส�าคญัทีถ่ามกับผูข้ายคอื “คณุไมเ่ลกิแน่นะ” หมายถึงศนูย์บรกิารนีจ้ะตอ้ง
อยู่ให้บริการดูแลรถจนกว่าจะเลิกใช้งาน สิ่งนี้ต้องยืนยันชัดเจนเป็นค�ามั่นสัญญา
ตอ่กัน เพราะการใชง้านรถนัน้ตอ้งการดแูลบ�ารงุรกัษาเพ่ือให้รถมปีระสทิธิภาพการ
ใช้งานที่ดีในการท�างานอยู่เสมอ

ศนูย์บรกิารอนัดามนั วอยเอเจอร ์ทรคัส ์นบัเปน็ดีลเลอรน้์องใหม ่แต่มคีวาม
ตั้งใจมุ่งมั่นท่ีจะสร้างรากฐานที่แข็งแรง เป็นบ้านที่พร้อมจะเปิดต้อนรับผู้ใช้งาน
รถบรรทุกยูดี ทรัคส์ท้ังท่ีผ่านไปมาบนเส้นทางขนส่งเส้นส�าคัญของภาคใต้ รวม
ท้ังในพ้ืนท่ีนครศรีธรรมราช ด้วยมาตรฐานงานบริการของยูดี ทรัคส์ ที่ให้ความ
ส�าคัญกับลูกค้าสูงสุด

“ท้ังผู้ซื้อรถและผู้ขายรถล้วนเป็นคนบ้านเดียวกัน” ช่วงหนึ่งระหว่างการ
สนทนา Asian Trucker ถามคุณสุเทพว่า งานในวันน้ีบางครั้งเหมือนคุณสุเทพ
เป็นคนขายรถด้วย คุณสุเทพกล่าวว่าเราเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพเรื่องหนึ่ง อีก
เรื่องคือเราเป็นคนบ้านเดียวกันก็สนับสนุนกัน เฉดสีเหลืองอันสว่างสดใสนี้ กลาย
มาเป็นสีเฉพาะตัวของ CC.JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง) ตอนนี้ยาน
พาหนะใหม่ที่เติมของสู่ฟลีทของ CC.JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง) 

CC.JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง) คือบริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน สะพาน) 
แถวหน้าของจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ มี
ความเชี่ยวชาญ มีผลงานได้รับการยอมรับมากมาย 
มีเคร่ืองจักร เครื่องมือที่ทันสมัยที่มีคุณภาพในการ
สนับสนุนการทำางานหลากหลาย

CC .JAKKO
L
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เป็นสีเหลือเฉดน้ีท้ังหมด แดดที่เจิดจ้าในวันรับมอบรถ เมื่อสัมผัสกับบรรดายูดี 
ทรัคส์สิบล้อทั้งหกคัน ส่งให้บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการฯ สดใส เหมาะกับวันดีๆ

CC.JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง) มีระบบการท�างานท่ีเป็น
มาตรฐานสากล เพราะงานที่ท�านั้นเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งหลักๆ 
เปน็งานถนน สะพาน เมือ่สง่มอบงานให้กับผูว้า่จา้งแลว้ ถนน สะพานเหลา่นัน้ จะ
เปิดใช้งานสาธารณะเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ประชาชนใช้เพ่ือการเดินทาง 
ด้วยเหตุนี้โครงสร้างเหล่านี้จึงต้องสร้างอย่างดี เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการ
ใชง้าน มคีณุภาพมอีายุการใชง้านทีย่าวนาน คณุสเุทพกลา่ววา่ “เจา้นายพูดเสมอ
ว่าอย่างไรเงินค่าจ้างที่เราได้มาท�างานนั้นท้ายที่สุดก็มีก�าไรอยู่แล้ว งานที่ท�าต้อง
ท�าให้ดีที่สุด เพื่อให้ชาวบ้านได้ของดีไว้ใช้”

เมื่อพบกันครั้งแรกแม้ว่าจะมีธุระจะต้องไปท�าต่อหลังจากนั่งคุยกันส้ันๆ 
คุณสุเทพยังพาไปดูพ้ืนที่การท�างานด้านในของ CC.JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกล
และก่อสร้าง) ได้เห็นเคร่ืองไม้เครื่องมือในการท�างานท่ีนอกเหนือจากรถบรรทุก 
ลว้นเปน็เครือ่งมอืทีม่มีาตรฐานแบรนดช์ัน้น�าระดบัสากลเกือบทัง้หมด รปูแบบการ
จัดวางแผนผังของโรงงานมีระเบียบเอื้อต่อการท�างานเป็นอย่างดี

หน้าทีห่ลกัของคุณสเุทพ คอืดแูลภาพรวมในสว่นการผลติของ ซซี ีจกัรกล ให้
เดนิหนา้ไปอย่างราบรืน่ แน่นอนว่าไมใ่ชง่านทีง่า่ย เพราะทมีงานของ ซซี ีจกัรกลนัน้
ไมเ่ลก็เลย นอกจากคอยควมคมุเรือ่งการผลติแลว้ ยังมหีน้าทีส่�าคญัในการตดัสนิใจ 
เรื่องการเลือกซื้อหาเครื่องไม้เครื่องมือในการท�างาน ร่วมกับทีมงานที่เก่ียวข้อง
ของบริษัท ซีซี จักรกล เพื่อให้ทีมผลิตได้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรง
กับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด

เวลาท่ีต้องเลือก และตัดสินใจ มีองค์ประกอบส�าคัญหลายอย่างประกอบ 
เทา่ท่ีได้พูดคยุกับคณุสเุทพ หลกัท่ีใชไ้มม่อีะไรซบัซอ้นแตม่ปีระสทิธิภาพ เครือ่งมอื
ทีใ่ชน้ั้นตอ้งตรงกับความตอ้งการในการใชง้าน แบรนด์ท่ีมคีณุภาพเชือ่ถือไดร้ะดบั
สากล ผูจ้�าหนา่ยสนิคา้ตอ้งน่าเชือ่ถือมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลให้บรกิาร ราคา
สมเหตุสมผล

อันดามัน วอยเอเจอร์ส ทรัคส์ ศูนย์บริการรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ และ วอลโว่ 
ทรคัส ์สาขาทุ่งสง คอืผูจ้�าหนา่ยและดแูลงานบรกิารลกูคา้ในย่านนครศรธีรรมราช 
คุณอภิชาต คงจันทร์ (กรรมการผู้จัดการ) ยังคงมั่นใจในการเติบโตของตลาด
รถบรรทุกยูดี ทรัคส์ในโซนภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่นครศรีธรรมราช การ
ส่งมอบรถบรรทุกยูดี ทรัคส์ให้กับ CC.JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง) 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการท�างาน สามารถการันตีได้ว่าทั้ง
รถยูดี ทรคัสแ์ละ อนัดามนั วอยเอเจอรส์ ทรคัส ์ผา่นมาตรฐาน ซึง่จะชว่ยเพ่ิมความ
มั่นใจให้กับบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างในเขตพ้ืนท่ี
นครศรีธรรมราช ท่ีมีความต้องการใช้งานรถบรรทุกคุณภาพและงานบริการท่ีได้
มาตรฐานใส่ใจในลูกค้าของอันนดามัน วอยเอเจอร์ส ทรัคส์ 

อันดามัน วอยเอเจอร์ส ทรัคส์ ในฐานะผู้จ�าหน่ายและให้บริการมีหน้า
ที่ส�าคัญถัดจากน้ีไปคือ การท�าตามค�ามั่นสัญญาในการให้บริการ ดูแลให้รถ
มีประสิทธิภาพการใช้งานตลอดช่วงเวลาที่รถท�างานอยู่ภายใต้การใช้งานของ 
CC.JAKKOL (หจก.ซีซี จักรกลและก่อสร้าง)

เมื่อรถมีคุณภาพ ประสิทธิภาพตรงกับความต้องการในการใช้งาน ย่อม
ต้องซื้อมาใช้งาน แต่การที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่นั้น อยู่ที่ใครมาเป็นผู้ขายสินค้า
ให้ เพราะเมื่อซื้อแล้วน�าไปใช้งาน ย่อมต้องมีการดูแลบ�ารุงรักษา ถ้าขายแล้ว
งานบริการแย่ครั้งเดียวก็คงเลิกลากันไป เพราะฉะน้ันเวลาท่ีจะซื้อสินค้าจากใคร
ก็ต้องพูดคุยกันก่อน ถ้าคุยกันรู้เรื่องโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันก็มี ส�าคัญท่ีสุดคือ
ค�ามั่นสัญญาที่มีต่อกัน โดยเฉพาะงานบริการท่ีต้องดูแลกันต่อเนื่อง คุณสุเทพ
กล่าวทิ้งท้าย

ทำารถให้ดีมีคุณภาพเป็น
หน้าที่ของเจ้าของแบรนด์ และ
โรงงานผลิต ขายรถเป็นหน้าที่
ของดีลเลอร์ เมื่อสินค้าดีแล้ว 
สิ่งที่จะต้องสอดคล้องกันไป
คืองานบริการ ต้องตอบโจทย์
ลูกค้าผู้ใช้งาน ต้องยึดมั่นใน
คำาสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน เพราะ
รถบรรทุกคือรถที่ถูกซื้อเพื่อ
ไปใช้งานหนัก ต้องมีการบำารุง
รักษา เพื่อให้รถมีอายุการใช้งาน
ที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพ ตอบ
สนองการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 
งานบริการจึงมีความสำาคัญ
อย่างมาก เป็นสิ่งที่ อันดามัน 
วอยเอเจอร์ส ทรัคส์ และยูดี 
ทรัคส์ มุ่งมั่นที่จะทำาให้ดีที่สุดสม
กับที่ลูกค้าได้ไว้วางใจเลือกใช้
รถบรรทุกยูดี ทรัคส์
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ผู้หญิง ผู้นำ� ผู้มองไกล
หลงัจากรบัมอบสแกนเนยีฝงูใหม ่โมเดล Y2023 ที่
เต็มไปด้วยคุณภาพ ขีดความสามารถท่ีเพ่ิมขึ้นใน
หลากหลายด้าน ที่จะทำาให้ผู้ใช้งานรถได้ประโยชน์
สูงสุดจากการใช้งาน แต่สิ่งสำาคัญที่สุดที่จะทำาให้
เกิดประสิทธิภาพในการใช้รถได้อย่างสูงสุดคือ
เจ้าของรถ

กญัรนิทร ์เจรญิผลคงภทัร ์ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญบ่รษิทัเดอะโซลชูนั โลจสิตกิส ์จำากดั และสรุพงษ์ 
อวิรุทธ์สุวรรณ กรรมการบริษัทเดอะโซลูชัน 
โลจิสติกส์ ทั้งสองคนนั่งลงสนทนากับเรา

“เวลาเราเติมรถ เราเติมเพราะมีงาน
รออยู่ มีความต้องการที่จะต้องใช้ 
และเราไม่เติมทีละคันสองคัน เราเติม
ทีเดียวสิบคันเลย”

ผู้หญิงกับธุรกิจขนส่ง
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หลังจากรับมอบสแกนเนียฝูงใหม่ โมเดล Y2023 ที่
เต็มไปด้วยคุณภาพ ขีดความสามารถที่เพ่ิมข้ึนในหลาก
หลายด้าน ทีจ่ะท�าให้ผูใ้ช้งานรถได้ประโยชน์สงูสดุจากการ
ใช้งาน แต่สิง่ส�าคญัท่ีสดุท่ีจะท�าให้เกิดประสทิธิภาพในการ
ใช้รถได้อย่างสูงสุดคือเจ้าของรถ

กัญรินทร์ เจริญผลคงภัทร์ กรรมการผู ้จัดการ
ใหญ่บริษัทเดอะโซลูชัน โลจิสติกส์ จ�ากัด และสุรพงษ์ 
อวิรุทธ์สุวรรณ กรรมการบริษัทเดอะโซลูชัน โลจิสติกส์ ทั้ง
สองคนนั่งลงสนทนากับเรา

โฟกัสในการพูดคุญอยู่ที่คุณกัญรินทร์ ผู้เป็นแม่ทัพ
หญิง ท�าหน้าที่บริหารองค์กรเดอะโซลูชัน โลจิสติกส์ ดูแล
ภาพรวมทั้งหมดในคณะท่ีคุณสุรพงษ์ บริหารจัดการดูแล
เรื่องรถทั้งหมดที่มีอยู่ในเดอะโซลูชัน โลจิสติกส์

จุดเริ่มต้นของเดอะโซลลูชันนั้นคือ การท�างานใน
แวดวงน�าเข้าส่งออก นีเ่ป็นเหตหุลหน่ึงทีท่�าให้ในการท�างาน
ของคุณกัญรินทร์มีความละเอียด รอบครอบ และมีการ
วางแผนในการท�างานอย่างชัดเจน

เช่นเดียวกับอีกหลากหลายบริษัทขนส่ง การท�างาน
ของเจ้าของ ผู้บริหาร เร่ิมต้นจากการเป็นพนักงานบริษัท 
มุ่งมั่นท�างานพร้อมไปกับการเรียนรู้ ความเป็นคนท�างาน
คุณภาพท�าให้มีผู้มองเห็นคุณภาพน้ันหยิบยืนโอกาสให้ 
ต่อยอดจนสามารถสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาได้

เมื่อโอกาสมาถึงคุณกัญรินทร์ไม่ปล่อยให้โอกาส
น้ันสูญเปล่า แรกเริ่มเดิมทีกิจการตั้งต้นนั้นเก่ียวข้องกับ
เรื่องส่งออกและน�าเข้า เป็นธรรมดาท่ีการด�าเนินการต้อง
เก่ียวข้องกับการขนส่ง เริ่มต้นด้วยการว่าจ้างคนอื่นมา
ด�าเนินการขนส่งให้ ต่อมาความต้องการรถมีเพ่ิมขึ้น การ
เรยีกใช้คนอืน่ไม่สามารถบรหิารจดัการได้เตม็ประสทิธิภาพ 
จึงทดลองซื้อรถเข้ามาว่ิงงานของตนเองดู ปรากฏว่าท�าให้
สามารถดูแลได้ดีกว่า จากความไม่รู้เรื่องรถใช้วิธี “ท�าไป
เรียนรู้ไป” คุณกัญรินทร์ เล่าให้ฟังว่าพอคนที่ท�ารถเห็นว่า
ทางโซลชูนัเริม่มรีถเองก็เริม่ไม่ส่งรถมาวิง่งานให้ เป็นจดุเริม่
ต้นที่ท�าให้ต้องเพิ่มรถเพื่อสนับสนุนงานของตนเอง

ความเปลี่ยนแปลง จากส่งออกนำาเข้าผันตัวเองมาสู่
โลจิสติกส์

“มีอยู่ช่วงหนึ่ง กิจการเกี่ยวกับส่งออกน�าเข้าไม่ค่อย
ดี ประจวบกับช่วงนั้นมีคนติดต่อมาให้เราน�ารถไปวิ่งงาน
ให้ นั่นเป็นก้าวแรกที่เราเริ่มจะผันตัวเองมาสู่โลจิสติกส์”

งานฝั่งขนส่งเริ่มมีทิศทางดีข้ึน เมื่อไปได้ดี ง้ันเต็มที่
กับทางนี้เลยแล้วกัน จากนั้นมางานหลักของเดอะโซลูชัน 
จึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการขนส่ง กลุ่มลูกค้าหลักคือ
การขนส่งสนิค้าข้ามแดน และเป็นงานท่ีวิง่ทางไกลทัง้หมด 
ในขณะเดียวกันงานเก่ียวกับส่งออกน�าเข้าก็ยังคงท�าอยู่ 
ซึ่งท�าให้ลูกค้าเมื่อมาว่าจ้างขนส่งสินค้า สามารถจบทุก
กระบวนการที่เดอะโซลูชันได้เลย (One Stop Service) นับ
เป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง

งานบริการที่มีคุณภาพและการเลือกใช้ยานพาหนะ
ที่ตอบโจทย์ ผนวกเข้ากับทีมงานที่แข็งแกร่งคือจุดเด่น

ที่แท้จริงของเดอะโซลูชัน คุณกัญรินทร์เล่าให้ฟังว่า กว่าที่
ทีมคนขับจะเข้มแข็งอย่างทุกวันน้ีก็ใช้เวลา ผ่านการตบตี
ต่อสูม้ายกใหญ่ “เราเริม่ต้นท�ารถด้วยความไม่รู ้ท�าไปเรยีนรู้
ไป เราไม่กลวั เรามภีาพในหัวเราชดัเจนว่าเราจะมุง่ไปไหน”

เริม่ต้นงานว่ิงไกลข้ามแดนไปจนถึงหลวงพระบาง ใน
ยุคเริ่มต้นใช้รถญ่ีปุ่น โดยเป็นการไปว่ิงงานร่วมกับคนอื่น 
(โปรเจครถไฟลาว) โดยรปูแบบการท�างานของคณุกัญรนิทร์ 
การท�างานจะเก็บรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ รวมถึงพูดคุย
กับลูกน้องคนท�างานอยู่สม�่าเสมอ รถญ่ีปุ่นไม่ใช่ทางเลือก
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัย
ในการใช้งานกับเส้นทางในลาว

เดอะโซลชูนัให้ความส�าคญักับทีมงานทีท่�างาน โดย
เฉพาะกับคนขับรถ เมื่อกิจการงานขนส่งสินค้าข้ามแดน
เติบโตและเริ่มมีทิศทางท่ีดี คุณกัญรินทร์จึงเริ่มต้นท�าการ
บ้านเก่ียวกับเรื่องรถ ในที่สุดจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้รถ
ยุโรป ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับรูปแบบงานของเดอะ
โซลูชัน โดยเฉพาะรายละเอียดที่ส�าคัญคือเรื่องของความ
ปลอดภัย แบรนด์ท่ีผ่านการคัดเลือกคือสแกนเนีย โดย
ลงทุนครั้งแรกสิบคัน

คุณกัญรินทร์กล่าวว่า “เรากล้าลงทุนกับส่ิงที่ใช้ใน
การท�างาน การท�าธุรกิจถ้าไม่มีความเสี่ยงก็คงไม่ใช่การ
ท�าธุรกิจ” แต่การเผชญิหน้ากบัความเสีย่งนัน้ไม่ใช่การเดนิ
เข้าไปหาโดยไม่มีอาวุธอะไรในมือเลย ข้อมูลส�าคัญ การ
ท�าการบ้านศกึษารายละเอยีดส�าคญั และสดุท้ายคอืมงีาน
อยู่ในมือแล้ว ลงทุนเครื่องมือที่ดี เหมาะกับการท�างาน เอา
มาใช้งาน เพ่ือท�าให้งานนัน้สามารถบรรลเุป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สแกนเนียล็อตแรกในครั้งนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าคุ้มค่า 
การน�าไปใช้งานในเส้นทางขนส่งสินค้าข้ามแดน ว่ิงไกล 
ขึ้นเขา ทางล�าบาก สามารถตอบโจทย์ในทุกด้านที่ทาง
เดอะโซลูชันวางไว้ ท้ังประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและ
อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงที่ท�าได้ดี “การประหยัดน�้ามัน
เป็นส่ิงที่ส�าคัญมาก เรทน�้ามันสแกนเนียท�าได้ประทับ
ใจ น�้ามันเป็นต้นทุนหลัก เราต้องบริหารให้ได้ เมื่อได้รถ
ดีแล้ว ต้องปรับฟฤติกรรมของคนขับให้เข้ากับรถให้ได้” 
คุณกัญรินทร์กล่าว

“แต่กว่าจะใช้งานกันได้อยู่มอื เข้าใจมนั ทางอาจารย์
ของสแกนเนียก็ต้องท�างานใกล้ชิดกับเราในช่วงแรก กว่าที่
ลกูน้องจะเข้ากับรถได้ เข้าใจความเป็นสแกนเนยี” เมือ่ผ่าน
ช่วงแรกมาได้แล้ว ทางเดอะโซลูชันก็ได้ทีมคนขับรุ่นแรกที่
มีความเข้าใจกับสแกนเนีย เมื่อเติมสแกนเนียเข้าฟลีทใน
ครั้งต่อๆ มา คนขับที่มีความเข้าใจและผ่านประสบการณ์
ใช้งานมาอย่างเชี่ยวชาญแล้วได้ท�าหน้าที่คอยให้ความรู้
ค�าแนะน�าในการใช้งานกับคนขับท่ีรับเข้ามาใหม่ คนขับท่ี
เพิ่งเคยขึ้นรถยุโรป ขึ้นสแกนเนียเป็นครั้งแรก

ปัญหาคนขับนับเป็นปัญหาท่ีทุกฟลีทต้องเผชิญ 
แต่ละองค์กรมีวิธีจัดการกับพนักงานขับรถแตกต่างกันไป 
เดอะโซลูชันผ่านการลองผิดลองถูกมา “เจ็บมาเยอะ” คุณ
กัญรนิทร์กล่าวพร้อมรอยย้ิม ทุกวันนีส้ามารถใช้ค�าคลาสสคิ

อย่าง “เอาอยู่” ได้แล้วส�าหรบัทีมคนขบัรถ ปัจจบุนันอกจาก
คุณสุรพงษ์ อวิรุทธ์สุวรรณ จะดูแลหลังบ้าน ดูเรื่องงาน
บ�ารุงรักษารถท้ังหมด ยังมีผู้จัดการฟลีทที่นับเป็นอีกหนึ่ง
ทรพัยากรบคุคลส�าคญัช่วยดแูลบรหิาร ท�าให้ทีมคนขับของ
เดอะโซลูชันแข็งแกร่ง เป็นไปตามที่คุณกัญรินทร์ต้องการ

คณุกัญรนิทร์กล่าวว่า เดอะโซลชูนัไม่ได้สอนเพียงวธีิ
การท�างานทีถู่กต้องให้กับคนขบัรถ ยังสอนถึงเรือ่งของการ
ใช้ชวิีตด้วย ท�างานต้องได้เงนิ ได้ความสบายใจ และส�าคญั
คือได้ความมั่นคงในชีวิต

ที่เดอะโซลูชันจึงมิได้มีเฉพาะเงินเดือน บวกค่าเที่ยว
เท่าน้ัน ยังมเีงนิพิเศษในการดแูลรถทีค่นขับใช้งานประจ�าใน
แต่ละเดือน เงินพิเศษหากขับขี่ดี วิธีการกฏระเบียบต่างๆ 
เหล่านี้ผ่านการคิด บังคับใช้และให้ผลที่ดีกับชีวิตของคน
ขับรถ ได้รับการยอมรับจากทีมคนขับรถ

กลางปี 2023 อีกก้าวหนึ่งของเดอะโซลูชัน หลัง
จากซื้อท่ีดินท�าท่ีจอดรถเรียบร้อย ถึงเวลาเติมเครื่องมือ
ส�าคัญส�าหรับการท�างานอีกครั้ง สแกนเนียโมเดล Y 2023 
เกียร์ลูกใหม่พร้อม Overdrive และอื่นๆ ที่เพ่ิมขีดความ
สามารถของรถให้มากขึ้นอีก จ�านวนสิบคัน “เวลาเราเติม
รถ เราเติมเพราะมีงานรออยู่ มีความต้องการท่ีจะต้องใช้ 
และเราไม่เติมทีละคันสองคัน เราเติมทีเดียวสิบคันเลย” 
คุณกัญรินทร์กล่าว

ส�าหรับโมเดลใหม่น้ี คุณกัญรินทร์กล่าวพร้อม
รอยย้ิมว่า ทีมอาจารย์สแกนเนียต้องท�างานหนักร่วมกับ
เดอะโซลชูนัอกีครัง้ เพราะยังไม่มข้ีอมลูการใช้งานเลย ต้อง
พิสูจน์กันว่าดีจริงไหม แต่แน่นอนว่าการจัดโมเดลใหม่ Y 
2023 เข้าฟลีทในคร้ังน้ีย่อมหมายถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ
รถสแกเนียและแบรนด์สแกนเนียอย่างไม่ต้องสงสัย “รถ
สแกนเนีย ท่ีผ่านมาได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า กับงาน
ต่างๆ ที่เรารับเข้ามา ศักยภาพของรถรับมือได้เป็นอย่างดี” 
ปัจจุบันฟลีทของเดอะโซลูชันมีสแกนเนียมากถึงหกสิบคัน

“เรากล้าลงทุนกับสิ่งที่ใช้ในการทำางาน 
การทำาธุรกิจถ้าไม่มีความเสี่ยงก็คงไม่ใช่
การทำาธุรกิจ”
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หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี  จากสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขา 
MT เทคโนโลยีและการจดัการ ต่อด้วยการไปคว้าดกีรปีรญิาโท 
เกียรตินิยมอันดับสอง Middlesex University, London ด้าน
การตลาด สาขา Social Media Marketing กลับประเทศไทย 
คุณปัญชรี ได้เริ่มประสบการณ์การท�างานท่ีไม่ใช่ธุรกิจของ
ครอบครัว โดยได้ท�างานกับบริษัทให้บริการรถลีมูซีน แน่นอน
ว่ารปูแบบการบรหิารธุรกิจท่ีเป็นองค์กรแบบบรษิทัเต็มตวัไม่ใช่
องค์กรแบบธุรกิจครอบครัว ย่อมมีระบบการบริหารจัดการที่
แตกต่างไป ซึ่งประสบการณ์จากการท�างานนอกครอบครัว 
สามารถน�ามาปรับใช้กับธุรกิจของเธอได้

ครอบครัวตระกูลแสงรัศมีของคุณพ่อน้ันท�าธุรกิจเก่ียว
กับรถบสัมายาวนาน เธอนบัเป็นรุน่ท่ีสามแล้ว เริม่จากการช่วย
ดแูลในส่วนรถบสัซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบรษิทั จากน้ันมองเหน็
โอกาสในเรื่องของรถตู้ และมินิบัส จึงเปิดอีกบริษัทขึ้นเพื่อท�า

ธุรกิจที่แตกออกมาจากรถบัสใหญ่ โดยมีเธอเป็นผู้บริหารร่วมกับ
น้อง ที่ช่วยดูแลในเรื่องการจัดการรถ โดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษา

บริษัท แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ให้บริการเช่า
รถตู้และรถมินิบัส ปัจจุบันมีทิศทางการเติบโตท่ีน่าสนใจ รถตู้
นั้นมุ่งเน้นไปท่ีงานรับส่งพนักงานให้กับบริษัทต่างๆ ในส่วนของ
รถมินิบัสแต่เดิมโฟกัสตลาดไปที่กลุ่มทัวร์จากต่างประเทศโดยมี
ลูกค้าเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวจากเอเซียเป็นกลุ่มหลัก ร่วมกับ
กลุ่มลูกค้าคนไทย แต่หลังจากเกิดวิกฤตโควิด ทิศทางการตลาด
กลุม่ลกูค้าชาวไทยมกีารเตบิโตขึน้อย่างน่าสนใจ ปัจจบุนัรปูแบบ
การเดินทางท่องเที่ยวเริ่มนิยมใช้งานรถมินิบัสเพิ่มขึ้น

จุดเร่ิมต้นของ บริษัท แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด 
เมื่อเริ่มนับหน่ึงน้ันคุณปัญชรีกล่าวว่า “เริ่มจากศูนย์”เพราะที่
ผ่านมาธุรกิจหลักของครอบครัวอยู่ท่ีรถบัสใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
เหตุผลส�าคัญที่ตัดสินใจเพ่ิมทางเลือกให้กับธุรกิจของครอบครัว 
เพราะมองเห็นโอกาสและทางเลอืกทีน่่าสนใจส�าหรบัตลาดรถเช่า
เพื่อการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่รถบัสใหญ่ โดยเริ่มจากรถตู้ (ซึ่งปัจจุบัน
มีการแข่งขันสูงมาก) เมื่อลงมือท�าพบว่าในตลาดรถตู้นั้นมีความ
หลากหลาย ทั้งรถเก่า รถใหม่ ซึ่งมีกลุ่มรถที่ใช้พลังงานทางเลือก 
(Gas) ด้วย ท�าให้รถของบริษัทแข่งขันได้ล�าบากเพราะใช้น�้ามัน

แต่เมื่อเกิดสถานการณ์โควิดขึ้น คุณปัญชรี ปรับทิศทาง
ของธุรกิจรถตู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในห้วงเวลา
น้ัน โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าบริษัทท่ีต้องการใช้ยานพาหนะ
รับส่งพนักงานในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งต่อมาเมื่อสถานการณ์
โควิดคลีค่ลายท�าให้บรษิทัสามารถเตบิโตไปกับสายงานรถตูร้บัส่ง
พนักงานได้อย่างดี จนปัจจุบันเป็นงานหลักของฟลีทรถตู้บริษัท 
แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

เป็นโอกาสดีที่ Asian Trucker ได้นั่งลง
สนทนากับนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่ในแวดวง
ธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถมินิบัสและ
รถตู้ เรื่องราวที่พูดคุยกัน มีหลายแง่มุมที่
น่าสนใจ บุคคลที่สละเวลาให้เราได้พูดคุย
ด้วย คือคุณปัญชรี ตระกูลแสงรัศมี ทายาท
คนแรกของคุณอำานาจ ตระกูลแสงรัศมี 
ผู ้บริหารใหญ่ของบริษัทไทยแสนบริการ 
นับเป็นครอบครัวที่มีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจรถบัสให้เช่าเป็นอย่างมาก ผู ้คนใน
แวดวงธุรกิจรถบัสให้เช่าย่อมรู้จักนามสกุล
ตระกูลแสงรัศมีเป็นอย่างดี

“การทำางาน เราเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา และกล้า
ที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่นำาเอาข้อจำากัด หรืออุปสรรคเดิมๆ มาเป็นข้อจำากัด
ในการทำางาน”

ปัญชรี ตระกูลแสงรัศมี
ผู้บริหารรุ่นใหม่

กับภาระกิจขับเคลื่อน

แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์

Buses
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“ลูกค้าท่ีมาใช้บรกิาร
มีความสำาคญัมาก ต้อง
ดแูลให้บริการให้ดีที่สุด 
ความปลอดภัยเป็นสิ่ง
สำาคัญที่ต้องคำานึงถึง

เป็นอันดับแรกสุด” 

ในขณะที่รถมินิบัส ท่ีคุณปัญชรีและน้อง มองว่าเป็น
ตลาดท่ีน่าสนใจและยังมีผู้เล่นไม่มากนัก บริษัท แบล็คบูล 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด เริ่มลงทุนจัดหามินิบัสมาใช้งานในช่วง
เริ่มต้นสามคัน ค่อยๆ ท�าการตลาดจนกระทั่งพบกลุ่มลูกค้า
ที่นิยมใช้งานรถมินิบัสในการเดินทาง โดยเฉาะกลุ่มลูกค้า
คนไทย จนกระท่ังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพ่ิงรับมอบรถมินิบัสคัน
ใหม่อกีสองคนัเตมิเข้าฟลทีเพ่ือรบัมอืความต้องการใช้งานของ
ลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยเลือกรถมินิบัสของ CP FOTON

ในขณะที่ด�าเนินการกิจการของตนเอง คุณปัญชรี
ยังคงช่วยงานในส่วนของครอบครัวไปด้วย การท�างานของ
คุณปัญชรีกับบริษัทของเธอเองน้ัน มีรูปแบบการท�างานท่ีน�า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของ
ทีม การท�าการตลาดใช้ช่องทางของ Social Media ในการ
เข้าถึงและเข้าหาลกูค้า สมกบัทีส่ายวชิาทีค่ณุปัญชรจีบมา คอื 
Social Media Marketing

การให้บริการของ บริษัท แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ�ากัด คือการเคลื่อนย้ายผู้คนจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง
ด้วยยานพาหนะประเภทรถตู้ และรถมินิบัส ฟังดูเหมือนง่าย 
แต่ในความเป็นจริงแล้วมีรายละเอียดมากมายที่ต้องท�า เพ่ือ
ให้งานน้ันออกมาสมบูรณ์แบบ สามารถแข่งขันและเติบโต
ในตลาดได้

“ลกูค้าทีม่าใช้บรกิารมคีวามส�าคญัมาก ต้องดแูลให้บริการ
ให้ดีที่สุด ความปลอดภัยเป็นสิ่งส�าคัญท่ีต้องค�านึงถึงเป็น
อันดับแรกสุด” คุณปัญชรีกล่าว

จากรุ ่นหนึ่ง รุ ่นสอง มาถึงคุณปัญชรีเป็นรุ ่นที่สาม 
รูปแบบและวิธีการท�างานในส่วนของเธอเองมีปรับเปล่ียน
บ้างเพ่ือให้สอดรับกับยุคสมัย เพ่ือให้ประสิทธิภาพในการ
ท�างานดขีึน้ ยกตวัอย่างเช่นตอนนีใ้นส่วนของ บรษิทั แบลค็บลู 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด เอกสารทุกอย่างอยู่บนระบบ Cloud 
ท�าให้ท้ังเธอและพนักงานสามารถท�างานจากที่ไหนก็ได้
ไม่จ�าเป็นต้องอยู่ท่ีออฟฟิศตลอดเวลา แต่ในภาพรวมใหญ่ 
การดูเรื่องกฏเกณ์ต่างๆ ในการท�างานก็ยังอยู่ภายใต้ผู้เป็น
พ่ออยู่

จากก้าวแรกที่เริ่มเปิดบริษัท เริ่มบริหารงานบริษัท 
แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ในช่วงแรกยังคงต้องเพ่ิงพา
ผู้น�าหลักอย่างคุณพ่ออยู่ แต่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ห้า 
ผ่านห้วงเวลาของโควิดมาได้ ท�าให้คุณปัญชรีสามารถตัดสิน
ใจเรือ่งส�าคญัๆ ของบรษิทัได้ด้วยตัวเองแล้ว เข้าใจการท�างาน
ทุกอย่าง มองเห็นทิศทางที่จะเดินไป และมีความสุข สนุกกับ
งานที่ท�า

การท�างานในธุรกิจให้บริการรถเช่าน้ัน ส่ิงท่ีส�าคัญ
นอกจากจะได้รถท่ีดีแล้ว งานบริการมีความส�าคัญมาก 
คุณปัญชรีกล่าวว่าคนขับรถต้องได้รับการอบรม พูดคุยให้
เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตัวเอง ตัวทีมงานหลังบ้านต้อง
ส่ือสารเรื่องงานกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมา มีความจริงใจ
กับลูกค้า เมื่อเกิดปัญหาข้ึนระหว่างการท�างานคนขับจะต้อง
ติดต่อกลับมาให้บริษัทเป็นผู้จัดการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับ
ลกูค้า “เราต้องจรงิใจกับลกูค้า งานบรกิารกับการขายต้องตรง
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FOTON AUV mini Bus 21+1 ที่นั่ง 
มาตรฐานความสบายระดับ Best in Class 
ประหยัดน้ำามันด้วย Cummins 154 แรงม้า 
พร้อมชุดเกียร์ ZF 6 เกียร์เดินหน้า 
มั่นใจตลอดการเดินทาง ด้วยระบบเบรกคู่
หน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมระบบเบรก ABS
ห้องโดยสารสูง 
พร้อมที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะ 
เบาะนั่งดีไซน์โอบกระชับ 
พร้อมพนักพิงศรีษะทุกที่นั่ง 
นุ่มนวล นั่งสบายตลอดการเดินทาง 
ด้วยช่วงล่างแบบพาราโบลิค
เย็นสบายตลอดการเดินทางด้วยเครื่องปรับ
อากาศขนาด 68,000 BTU.

รถมินิบัส ของ แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์

ขอขอบคุณ
บริษัท แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด
บริษัท CP FPTON

ไปตรงมา ไม่พูดในสิ่งที่ท�าไม่ได้ สื่อสารและรับฟังอย่างจริงใจ”
“การท�างานในยุคป ัจจุบัน เราต ้องปรับปรุงตัวเอง

ตลอดเวลา” คุณปัญชรีกล่าว เนื่องจากธุรกิจของบริษัทน้ัน
เก่ียวข้องกับอตสุาหกรรมท่องเท่ียว ในสายธุรกิจท่องเทีย่วนบัได้ว่า
เป็นกิจการทีอ่ยูก่บัความไม่แน่นอน เพราะเรือ่งของการท่องเทีย่ว
นั้นอ่อนไหวมาก มีอะไรเกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบมาถึงการ
ท่องเที่ยวทันที

เรื่องของการเงินนั้นส�าคัญมาก วิกฤตโควิดที่ผ่านมาแสดง
ให้เห็นแล้ว “ปัญหาการเงินมาแล้วเหนื่อย ใช้พลังในการบริหาร
จัดการเยอะ” คุณปัญชรีกล่าว ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการธุรกิจ
ในมือของคุณปัญชรีจึงระมัดระวังเรื่องการลงทุนเป็นพิเศษ ต้อง
มีการวางแผนอย่างละเอียดรอบครอบ ต้องรู้ข้อมูล มีข้อมูลอยู่
ในมือ ศึกษารายละเอียดรอบด้าน การจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมโดย
เฉพาะกับรถนั้นต้องดูความต้องการที่แท้จริง 

ทีมงานของบริษัท ทุกคนเป็นเสมือนคนในครอบครัว
เดียวกัน คุณปัญชรีกล่าว “เรารับฟังปัญหาของทุกคน เราท�างาน
ใกล้ชิดกัน ตั้งแต่ทีมงานหลังบ้านไปจนถึงคนขับรถ” ทุกคนต้อง
เติบโตไปด้วยกัน นี่คือความหมายที่คุณปัญชรีสื่อสารให้รับรู้

ช่วงท้ายของการสนทนาเราถามว่า ในฐานะของนักธุรกิจ 
ผู้บริหารรุ่นใหม่ การขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าเป็นเป้าหมาย
ส�าคัญ การท�าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนส�าคัญไม่แพ้กัน มอง
ประเด็นนี้อย่างไร คุณปัญชรีกล่าวว่า “การมีกลุ่มลูกค้าที่กลับมา
ซือ้บรกิารซ�า้เป็นสิง่ส�าคญัมาก การทีจ่ะเป็นเช่นนัน้ได้ต้องเริม่จาก
สินค้าและบริการของตัวเราต้องมีคุณภาพดี รถดี คนขับดี งาน
บริการดี งานหลังบ้านของตัวเราต้องดี ต้องสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าที่เลือกใช้บริการเรา กลุ่มลูกค้าเดิมต้องรักษาไว้ให้ได้ 
ในขณะเดยีวกันกต้็องหาลกูค้าใหม่เข้ามาเตมิด้วย แน่นอนว่าต้อง
น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการท�างาน ตัวเราต้องทันสมัย
ไปพร้อมกับโลก” เมื่อสามารถบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์
แบบ การเติบโตอย่างมั่นคงย่อมเป็นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัย

เมื่อให้บริการรถเช่า รถย่อมคือเครื่องมือส�าคัญในการ
หาเงินให้กับบริษัท กับรถมินิบัส CP FOTON สองคันล่าสุดที่เติม
เข้าสูฟ่ลทีรถของบริษทั ไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับเจ้าของ
รถ ท้ังเรื่องการประหยัดน�า้มัน ความสะดวกสบายในการใช้งาน 
รูปแบบหน้าตาของรถ รวมท้ังพ้ืนที่เก็บของบนรถในส่วนตอน
ท้ายของรถ ที่มีมาให้จากโรงงานเลย ซึ่งตรงกับความต้องการใน
การใช้งาน เสียงตอบรับของลูกค้าหลังการใช้งานดี ท�าให้บริษัท 
แบล็คบูล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด พึงพอใจกับ มินิบัส CP FOTON 
ทั้งสองคันมาก

“เมือ่รถเป็นการท�าตลาดโดย CP เรามคีวามมัน่ใจในระดบั
หน่ึงแล้ว ลงไปในรายละเอียด รถใช้เครื่องยนต์ Cummins 
ของอเมริกา ย่ิงเพ่ิมความมั่นใจให้กับเราถึงคุณภาพของรถ” 
คุณปัญชรีกล่าว เมื่อถามถึงรถที่ใช้งาน “ท่ีส�าคัญ CP FOTON 
ดูแลลูกค้าดีมาก เราไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่รถ ซึ่งประเด็นนี้
ส�าคัญมากเพราะรถเราเป็นรถใช้งาน ถ้ารถต้องหยุดว่ิงนานๆ 

“ที่สำาคัญ CP FOTON ดูแลลูกค้า
ดีมาก เราไม่ต้องกังวลเรื่อง
อะไหล่รถ ซึ่งประเด็นนี้สำาคัญ
มากเพราะรถเราเป็นรถใช้งาน 

ถ้ารถต้องหยุดวิ่งนานๆ ในการ
บำารุงรักษานั่นไม่ใช่เรื่องดี แต่

กับ CP FOTON เราไม่ต้องกังวล
เรื่องนี้เลย”

ในการบ�ารุงรักษานั่นไม่ใช่เรื่องดี แต่กับ CP FOTON เรา
ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ีเลย การน�ารถเข้าตรวจเช็คบ�ารุงรักษา
รวดเร็ว” คุณปัญชรีกล่าวท้ิงท้ายว่า “เราให้บริการรถเช่า 
ถ้ารถดี เครื่องเสียงดี แอร์เย็น ไม่หลงทาง เท่านี้ลูกค้าก็ 
Happy มากแล้ว”  
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ในงานเฉลิมฉลองวาระส�าคัญของ UD Trucks Thailand ในประเทศไทยครั้งนี้ คณะ
ผู้บริหารได้มอบรางวัลเกียรติยศ A Decade of UD Quester Ownership Award 5 
รางวัล ได้แก่ บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จ�ากัด, บริษัท เอสเอ็ม อีควิปเม้นท์ แอนด์ 
ซัพพลาย จ�ากัด จ.ระยอง, บริษัท ศรีทองผาภูมิ จ�ากัด จ.กาญจนบุรี, บริษัท พี เอส ที 
โลจิสติกส์ จ�ากัด จ.กาฬสินธุ์, บริษัท พิมพ์ใจ ขนส่ง จ�ากัด จ.ตาก

เป็นรางวัลพิเศษที่มอบให้กับลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ และเลือกใช้ 
UD Quester โดยสั่งซื้อรถตั้งแต่ปีที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี 2013 และยังคงใช้รถ
อย่างต่อเนื่อง และเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานยูดีมายาวนานตลอด 10 ปีที่
ผ่านมา

UD Trucks Thailand กล่าวขอบคุณทุกที่ได้มอบความเชื่อมั่น พร้อมทั้งอยู่
เคียงข้างกันตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า UD Trucks Thailand จะ
ได้รับโอกาสในการดูแลทุกท่านไปอย่างนี้ตราบนานเท่านาน

บรรยากาศงานฉลองครบรอบ 10 ปีของ
รถบรรทุก UD Quester ที่จัดขึ้นวันที่ 29 
สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน 
สุวรรณภูมิ

News & Update
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เลือกสรร 
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นาย อรรถพล ชศูร ีผูจ้ดัการงานสือ่สารและการตลาด 
บริษัท สแกนเนีย สยาม จ�ากัด เปิดเผยว่า สแกนเนียได้
เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นพิเศษ  Green Champion ซึ่งแนวคิด
มาจากรถสแกนเนียท่ีครองแชมป์ Green Truck Award 
มา 6  ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2017 – 2022 โดยรางวัล Green 
Truck Award นี้เป็นการแข่งขันท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ในยุโรป จัดขึ้นทุกปีโดยนิตยสารการค้าชั้นน�าของเยอรมัน 
อย่าง Verkehrsrundschau และ Trucker เพ่ือทดสอบ
สมรรถภาพและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “วันนี้เรา
น�ารถรุ ่น R 410 ที่เคยได้รางวัลชนะเลิศในยุโรปมาให้
ผูป้ระกอบการชาวไทยได้จบัจอง แสดงจดุยืนความเป็นผูน้�า
ในธุรกิจขนส่ง ซึ่งหลายท่านอาจคิดว่ารุ่นท่ีน�าเข้าแข่งขัน
แบบน้ีจะมกีารปรบัแต่งพิเศษ แต่เราอยากจะบอกว่ามนัคอื
หน่ึงในรุน่มาตรฐานท่ีลกูค้าสแกนเนยีทัว่โลก สามารถสัง่มา
เป็นเจ้าของได้ และเป็นตัวเดียวกับที่มีขายและวิ่งอยู่ทั่วไป
ในตลาดยุโรป”

ส�าหรับรถบรรทุกรุ่นพิเศษ  Green Champion นี้ 
มภีายนอกทีส่ง่างาม ทนัสมยั สแีท้จากโรงงาน ห้องโดยสาร
ที่สะดวกสบายกับอุปกรณ์ระดับพรีเมี่ยม ไม่ว่าจะเป็น 
เบาะหนังแท้ เปิด-ปิดหลังคาปรับไฟฟ้า ม่านบังแดดปรับ
ไฟฟ้า ไฟส่องบันไดขึ้น-ลง หน้าปัดแสดงผลดิจิทัล ระบบ
ปรบัอากาศอตัโนมติั ท่ีนอนแบบขยายได้ ตูแ้ช่เย็น และช่อง
เก็บของขนาดใหญ่ อีกท้ังจัดเต็มในระบบความปลอดภัย
สูงสุดในตลาด ประกอบด้วยถุงลมนิรภัย (Airbag)  ระบบ
ควบคมุเบรกด้วยไฟฟ้า(EBS) ระบบช่วยป้องกันการลืน่ไถล 

(Traction Control) ระบบรกัษาเสถยีรภาพของตวัรถ(ESP) 
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ(AEB) ระบบดึงกลับเมื่อออก
นอกเลน และระบบควบคุมความเร็ว แบบแปรผันจนถึง
จุดหยุดนิ่ง(ACC) ระบบเบรกเสริมส�าหรับลงเขารีทาร์เดอร์

เพ่ือส่งเสริมการขายและสร้างประสิทธิภาพสูงสุด
ให้กับการขับขี่ สแกนเนียจึงแถมบริการ Ecolution ซึ่งเป็น
บริการที่ปรึกษาพนักงานขับควบคู่กับระบบบริหารจัดการ
ทีจ่ะช่วยวิเคราะห์รถและการขบัขีเ่ชงิลกึ ตัง้เป้าให้ประหยัด
ต้นทุนงานขนส่งดีขึ้นสูงสุดถึง 10% สร้างผลก�าไรเพ่ิมขึ้น
ให้กับลูกค้าให้ธุรกิจคุณเป็นผู้น�าอย่างแท้จริง ข้อเสนอสุด
พิเศษการเงินวันนี้ ดาวน์เริ่มต้น 0% ขับฟรีได้ 90 วัน และ
ผ่อนได้นานถึง 72 เดือน ควบคู่ไปกับบริการหลังการขาย 
ฟรีงานซ่อม 3 ปี หรือ 360,000 กม. และฟรีงานบ�ารุงรักษา 
5 ปี หรือ 600,000 กม. 

“Green Champion เป ็น ย่ิงกว ่ารถท่ีรักษา
สิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นรถที่จะสามารถตอบโจทย์งาน
ขนส่งด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในตลาด ความคุ้มค่า ความ
ประหยัด ที่ยอดเย่ียม มาพร้อมสมรรถนะและการใช้งาน
ยาวนาน พร้อมบริการครบวงจรของสแกนเนียท่ีสนับสนุน
ตลอดอายุการใช้งาน” นายอรรถพล กล่าว

สแกนเนียเปิดตัวรถบรรทุก
รุ่นพิเศษ Green Champion 
ตอกยำ้าความเป็นผู้นำา
ด้านการขนส่งที่ยั่งยืน

สแกนเนียเปิดตัวรถบรรทุกรุ่นพิเศษ Green 
Champion ที่มีความประหยัดและปลอดภัย
สูงสุดในตลาด การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศ 
Green Truck Award ในยุโรป 6 ปีซ้อน ครอง
แชมป์รถบรรทุกแห่งความยั่งยืนมาอย่างต่อ
เนื่อง

News & Update



Scania Thailand Group Scania Thailand Group

Scania_TH_Group

Scania TH Group

www.scania.co.th

ไฟหน�าแบบ LED ไฟท�ายแบบ LEDไฟตัดหมอก LED ช�องเก็บของ
ด�านข�างหัวเก�ง

การ�ดข�างแบบป�ดเต็ม

ตู�เย็นในช�องเก็บของพวงมาลัยหนังแบบพ�เศษกันสาดฝ��งคนขับ ซันรูฟแบบปรับไฟฟ�า เคร�่องเสียง 2 DIN 
แบบจอ 7 นิ�ว


